

## **Điện Biên qua Báo chí Trung ương - Tháng 6/2016**

### **001. PV/ Điện Biên quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng// Nhân dân.- Số 22160.- Ngày 2/6/2016 - Tr.1+2**

Tỉnh ủy Điện Biên đã thông qua Chương trình hành động và kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Chương trình hành động của tỉnh xác định 18 mục tiêu chủ yếu đến năm 2020: tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 6,8%/năm; tổng sản lượng lương thực đạt 260 nghìn tấn; tổng thu ngân sách địa phương 12 nghìn tỷ đồng, trong đó thu trên địa bàn 1.200 tỷ đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 48,18% xuống còn 33% theo chuẩn nghèo đa chiều... Để đạt được mục tiêu này, tỉnh Điện Biên đề ra 12 chương trình trọng điểm, trong đó chú trọng Chương trình phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp; Chương trình phát triển hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh; Chương trình bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc gắn với phát triển kinh tế - xã hội; Chương trình phát triển nguồn nhân lực; Đề án xây dựng nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc ít người, khu vực biên giới; Chương trình phát triển du lịch và Đề án bảo tồn và phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ gắn với du lịch đến năm 2025...

### **002. PHAN HUƠNG/ Hiệu quả thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị// Quân khu 2.- Số 901.- Ngày 23/6/2016 - Tr.3**

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, đến nay, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên ở Bộ CHQS tỉnh Điện Biên. Điều đó tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm, hành động của cán bộ, đảng viên, chiến sỹ LLVT tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ.

Kết quả đạt được vững chắc, hiệu ứng xã hội tích cực từ việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị đã và đang có sức lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng trong LLVT tỉnh; tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác đã thấm sâu vào nhận thức và hành động, trở thành động lực to lớn thúc đẩy cán bộ, chiến sỹ vượt qua khó khăn để hoàn thành mọi nhiệm vụ. Đến nay 100% cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng; phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh; tích cực, chủ động trong công việc, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Hằng năm có trên 94% tổ chức Đảng đạt TSVM, trên 95% đảng viên tiêu biểu xuất sắc và hoàn thành tốt. Tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, Đảng ủy Quân sự tỉnh được UBND tỉnh Điện Biên tặng Bằng khen.

Đại tá Nguyễn Thắng Xuân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh khẳng định: “Cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ đã cụ thể hoá các chuẩn mực, nội dung phù hợp với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện có hiệu quả; trong đó, xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch “học tập” và “làm theo” trong từng năm, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn

đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và phong trào Thi đua quyết thắng, các cuộc vận động với hình thức sáng tạo, linh hoạt, hướng trọng tâm vào nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ”.

Thực tế cho thấy, nhiều cơ quan, đơn vị đã có những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, động viên sự vào cuộc của mọi tổ chức, lực lượng; gắn tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác với các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn và tôn vinh, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu điển hình. Đồng thời, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, tổ chức quần chúng và của cơ quan, đơn vị. Với tinh thần “tự soi, tự sửa” trong mỗi cán bộ, đảng viên đã làm phong phú thêm nội dung, biện pháp làm theo tấm gương đạo đức của Bác và định hướng để các đảng viên tự giác học tập, làm theo. Trong đó, đã lựa chọn những khâu yếu, mặt yếu của cơ quan, đơn vị để tập trung khắc phục, góp phần làm chuyển biến tình hình mọi mặt của đơn vị.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị tập trung xây dựng và thực hiện nghiêm chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phù hợp với đặc điểm, chức năng nhiệm vụ của từng ngành, từng cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở chuẩn mực đạo đức chung theo tinh thần Chỉ thị 03, hằng năm, căn cứ vào tình hình cụ thể, cấp ủy các cấp bổ sung tiêu chí chuẩn mực đạo đức mới phù hợp với từng đối tượng, đảm bảo ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện, làm theo. Từ đó, các đơn vị cụ thể hóa thành các phong trào, mô hình hoạt động cụ thể, như: Phòng Chính trị với mô hình “Nói thật nhiều lời hay, làm thật nhiều việc tốt; “Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, SSCĐ cao” của Phòng Tham mưu; “Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”, “Đơn vị quân y 5 tốt”, “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh - sạch - đẹp” của Phòng Hậu cần; “Quỹ khuyến học, khuyến tài” của Ban CHQS Thành phố Điện Biên phủ; “Tổ đội dân vận vâng lời Bác Hồ dạy” ở Đoàn Kinh tế quốc phòng 379; “Đội tuyên truyền xung kích” ở Ban CHQS huyện Mường Nhé; phong trào “Vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện rèn”, “Luyện hay, đánh giỏi”, “Đội bạn thao trường” ở Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 741...

Phát huy trách nhiệm, tự giác đi đầu, gương mẫu của cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị trở thành biện pháp mang lại hiệu quả cao trong việc thực hiện Chỉ thị 03 ở Bộ CHQS tỉnh. Trong lãnh đạo, chỉ huy đơn vị, đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp đã tích cực, tự giác, gương mẫu phấn đấu, rèn luyện theo tiêu chí đạo đức đã được xác định; thực hiện nói đi đôi với làm, “xây” đi đôi với “chống”; hướng trọng tâm vào việc đổi mới phương pháp, tác phong công tác, lề lối làm việc, sâu sát quần chúng, cấp dưới; giải quyết hài hòa các mối quan hệ; thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ ở cơ sở; quan tâm đến đời sống, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sỹ.

Phát huy vai trò xung kích, khơi dậy tính năng động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của các tổ chức quần chúng được cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị hết sức quan tâm. Từ những phong trào, mô hình, việc làm cụ thể thiết thực đó đã phát huy được tinh thần xung kích, sáng tạo trong hoạt động thực tiễn, làm chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong mỗi cán bộ, đoàn viên, hội viên, góp phần xây

dựng các tổ chức quần chúng, cơ quan, đơn vị vững mạnh, động lực để mọi cán bộ, chiến sỹ phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành.

### **003. ĐỨC ĐÀO - TIỀN THỂ/ Cục Chính trị kiểm tra CTĐ, CTCT tỉnh Điện Biên và Cục Kỹ thuật// Quân khu 2.- Số 899.- Ngày 9/6/2016 - Tr.4**

Vừa qua, đoàn công tác của Cục Chính trị do Thiếu tướng Vũ Sơn Hoàng, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra CTĐ, CTCT 6 tháng đầu năm 2016 đối với Bộ CHQS tỉnh Điện Biên và Cục Kỹ thuật.

Đoàn đã nghe chỉ huy các cấp báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ CTĐ, CTCT 6 tháng đầu năm; đồng thời tiến hành kiểm tra thực tế tại cơ quan Cục Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh Điện Biên, Ban CHQS huyện Mường Ảng, xã Ảng Nưa và Trung đoàn 741; Kho K79; Xưởng X78.

Qua kiểm tra cho thấy, 6 tháng đầu năm 2016, các cơ quan, đơn vị đã quán triệt nghiêm túc nhiệm vụ quân sự - quốc phòng nói chung, nhiệm vụ CTĐ, CTCT nói riêng; triển khai toàn diện, chu đáo các mặt hoạt động CTĐ, CTCT, trong đó đã xây dựng và thực hiện hệ thống quy chế lãnh đạo các mặt trọng yếu, quy chế làm việc và hệ thống văn kiện công tác, kế hoạch CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp...

Đảng bộ Quân sự tỉnh Điện Biên đã tập trung lãnh đạo thực hiện khâu đột phá về chấp hành kỷ luật gắn với nội dung làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” với nhiều cách làm hay, mô hình tốt.

Các cơ quan, đơn vị Cục Kỹ thuật thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện tỷ lệ cán bộ chính trị ít, địa bàn đóng quân các đơn vị phân tán, song các cơ quan, đơn vị đã duy trì hoạt động CTĐ, CTCT có nề nếp, chất lượng tốt. Duy trì có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua quyết thắng; quy chế dân chủ cơ sở; hoạt động CTĐ, CTCT trong bảo đảm ANCT địa bàn, bảo đảm an toàn kho tàng và mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị, đoàn đã chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong triển khai quán triệt nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên; trong giáo dục chính trị cho các đối tượng; chỉ đạo tổ chức hoạt động của một số chuyên ngành còn dàn trải...

Sau khi nhận xét cụ thể kết quả và hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ CTĐ, CTCT 6 tháng đầu năm, đồng chí Thiếu tướng Vũ Sơn Hoàng yêu cầu các cơ quan, đơn vị phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế; tiếp tục triển khai nhiệm vụ CTĐ, CTCT 6 tháng cuối năm, tập trung triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; tuyên truyền kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; duy trì có chất lượng hoạt động CTĐ, CTCT trong SSCĐ, các nhiệm vụ huấn luyện diễn tập; nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua cũng như các hoạt động chào mừng 70 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu 2 (19/10/1946 - 19/10/2016).

## **004. ĐỨC ĐÀO/ Tiếng nổ rền bên suối Nậm Ngâm Bài, ảnh: Quân khu 2.- Số 900.- Ngày 16/6/2016 - Tr.5**

Sau 3 tháng trong môi trường Quân đội, 300 chiến sĩ mới ở Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 741 (Bộ CHQS tỉnh Điện Biên) đã hoàn thành kế hoạch huấn luyện đề ra. Kiểm tra 3 tiếng nổ, đơn vị đạt giới nội dung ném lựu đạn và đánh thuốc nổ; bắn súng tiểu liên AK đạt kết quả khá, đơn vị an toàn tuyệt đối.

### **THẤU HIỂU CHIẾN SĨ**

Đại úy Đào Minh Tuấn, Tiểu đoàn trưởng chia sẻ, gần 94% chiến sĩ là con em đồng bào dân tộc ít người. Chất lượng về trình độ sức khỏe, văn hóa cao hơn những năm trước và đặc biệt rất ngoan, thật thà. Tuy nhiên, trình độ nhận thức không đồng đều, có tới hơn chục chiến sĩ từng đọc thông viết thạo nhưng có biểu hiện tái mù do nhiều năm không ngó ngang tới cái chữ. Về ngôn ngữ, giao tiếp chưa linh hoạt và một số chiến sĩ điều kiện, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

Một trong những đặc điểm dễ nhận thấy ở đơn vị là tỷ lệ chiến sĩ có vợ trẻ, con nhỏ khá đông, chiếm 31%. Bản thân các chiến sĩ là lao động chính trong gia đình, khi nhập ngũ, những khó khăn của cuộc sống gia đình tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của các chiến sĩ.

Để nâng cao hiệu quả quản lý, theo Đại úy Tuấn, đội ngũ cán bộ của đơn vị phải thực sự quan tâm, gần gũi chiến sĩ, từ việc định hướng, hướng dẫn lại một số anh em đọc, viết; đến giúp chiến sĩ nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới và nhiệm vụ đơn vị, qua đó thấu hiểu chiến sĩ, chia sẻ giúp chiến sĩ tin tưởng vào lời nói, việc làm của cán bộ.

Một trong những trường hợp điển hình về khó khăn là chiến sĩ Mùa A Thanh, quê ở bản Mường Mươn, xã Mường Mươn, huyện Mường Chà. Chiến sĩ Thanh nhập ngũ gần hai tháng thì ở nhà, vợ sinh con. Tuy nhiên cháu nhỏ ra đời được 10 ngày thì viêm phổi cấp và mất. Nhận tin, chiến sĩ Thanh cùng nhiều đồng đội bàng hoàng. Đơn vị đã đề nghị trên kịp thời giải quyết phép đặc biệt cho chiến sĩ Thanh; phát động một đợt quyên góp ủng hộ trong cán bộ chiến sĩ được 5 triệu đồng, rồi cử cán bộ đại đội đưa chiến sĩ Thanh về tận quê động viên, lo hậu sự. Hết thời gian phép, chiến sĩ Thanh tự nguyện trở lại đơn vị và tham gia huấn luyện tốt.

Chiến sĩ Thày A Khày, quê ở xã Sính Phình, huyện Tủa Chùa, sinh năm 1995, còn vợ ít hơn Khày 2 tuổi và có 2 con, con lớn 3 tuổi, con nhỏ 1 tuổi trước khi Khày nhập ngũ. Khó khăn, nhớ vợ, thương con nhưng được cán bộ động viên nên Khày tham gia huấn luyện tốt. Trong kiểm tra môn bắn súng, Khày được điểm giỏi.

### **CHIA NHỎ TẬP NHÓM**

Trên thao trường tổng hợp của Tiểu đoàn 1, Bộ CHQS tỉnh Điện Biên nằm ngay bên suối Nậm Ngâm đổ ra sông Nậm Rốm. Từ đơn vị ra thao trường là cây cầu treo dập dềnh, nhìn xuống vực sâu hun hút. Những cơn mưa rào đầu mùa làm dòng suối dưới vực sâu dâng lên chảy xiết, nước đỏ ngầu. Bên rìa suối, các chiến sĩ đang

hoàn thành nốt những bài tập và kiểm tra cuối cùng của chương trình huấn luyện. Khẩu hiệu “Phát huy truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” nổi bật giữa hệ thống pa nô, khẩu hiệu, cờ và hoa rực rỡ thao trường bắn. Những tiếng nổ rền vang át tiếng suối chảy âm âm.

Thượng tá Ngô Xuân Biên, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 741 trực tiếp theo dõi, chỉ đạo đơn vị bắn đạn thật. Mỗi khi có chiến sĩ bắn giỏi, Trung đoàn trưởng lại được cán bộ chỉ huy trực tiếp bắn mời lên tặng hoa cho các chiến sĩ. Hàng trăm bông hoa lụa chuẩn bị sẵn nhanh chóng được gắn lên ngực các chiến sĩ.

Giữa những tiếng nổ rền vang, anh Biên cho biết, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới, đơn vị đã chủ động đề nghị trên lựa chọn, sắp xếp, kiện toàn khung cán bộ; tổ chức tập huấn chu đáo các nội dung và phương pháp huấn luyện, quản lý chiến sĩ mới cho đội ngũ cán bộ các cấp. Chỉ huy, cơ quan thường xuyên cử cán bộ xuống chỉ đạo, giúp đỡ đơn vị huấn luyện.

Theo Trung đoàn trưởng Ngô Xuân Biên, một bộ phận chiến sĩ ở vùng sâu vùng xa, điều kiện tiếp xúc hạn chế, ảnh hưởng trực tiếp đến việc truyền đạt của cán bộ và tiếp thu kiến thức của chiến sĩ. Đơn vị thực hiện nhiều biện pháp như tăng thực hành, phân loại chiến sĩ theo mức độ, khả năng tiếp thu nhận thức để phân công cán bộ kèm cặp, giúp đỡ, qua đó các chiến sĩ có thể nắm chắc các nội dung huấn luyện. Số cán bộ trực tiếp là tiểu đội trưởng, trung đội trưởng, thậm chí là cán bộ đại đội, tiểu đoàn.

Dù chỉ ba tháng huấn luyện, nhờ chia nhỏ, tập theo nhóm và tập nhiều, các chiến sĩ đã đáp ứng được chương trình huấn luyện và hoàn thành tốt những bài tập khó, phức tạp. Kết quả kiểm tra bắn súng đạt khá, ném lựu đạn, đánh thuốc nổ đạt giỏi, đơn vị an toàn tuyệt đối; các chiến sĩ chững chạc... Kết quả ấy khẳng định sự cố gắng, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ sau ba tháng rèn luyện bên dòng suối Nậm Ngâm.

#### **005. NGUYỄN HỒNG SÁNG/ Sẻ chia khó khăn, ấm tình đồng đội// Quân đội nhân dân.- Số 19837.- Ngày 25/6/2016 - Tr.2**

Những năm gần đây, Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Điện Biên thường xuyên phối hợp với tổ chức Đoàn Thanh niên trong LLVT tỉnh cùng các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tiến hành thăm hỏi, động viên, tặng quà các cháu là con cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) đang công tác, không may mắc bệnh hiểm nghèo, góp phần giảm bớt khó khăn, thiệt thòi của các cháu và giúp đồng đội vững tin hơn trong cuộc sống...

#### **Chia sẻ khó khăn thường nhật**

Căn nhà nhỏ của vợ chồng Thượng úy Giàng Văn Đạt, Chính trị viên Đại đội Trinh sát 20, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh Điện Biên đang thuê thuộc địa bàn xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên. Một ngày giữa tháng 6, khi chúng tôi cùng Đại úy QNCN Phan Thị Hương, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh đến thăm gia đình anh Đạt cũng là lúc anh chị vừa đưa con gái là cháu Giàng Thị Thảo Nhi, 4 tuổi, từ

Hà Nội trở về. Trải qua chặng đường dài, chị Lò Thị Thắm, vợ Thượng úy Giàng Văn Đạt về mặt mệt mỏi. Được biết, cháu Nhi bị bệnh huyết tán máu bẩm sinh, đều đặn mỗi tháng một lần, bố mẹ phải đưa cháu về Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương (Hà Nội) kiểm tra tình trạng sức khỏe, kết hợp với lọc máu để duy trì sự sống.

Đón nhận những món quà từ tấm lòng chân thành của chị em hội viên Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh, Thượng úy Giàng Văn Đạt xúc động bày tỏ: “Lần nào cháu đi viện về, các chị và các đồng chí trong Đoàn Thanh niên cơ quan cũng đến động viên, thăm hỏi, tặng quà. Tình cảm ấy thật quý hóa, vợ chồng tôi chỉ biết nói lời cảm ơn!”.

Chia sẻ với chúng tôi, đồng chí Phan Thị Hương cho biết: Gia đình anh Đạt là một trong số 9 trường hợp đặc biệt khó khăn hiện đang công tác tại Bộ CHQS tỉnh Điện Biên. Có đồng chí con bị viêm đường ruột, rối loạn chức năng tiêu hóa, sinh hoạt phải có người giúp đỡ; có người con bị xuất huyết giảm tiểu cầu, thường xuyên phải đi bệnh viện điều trị; có đồng chí con bị suy thận độ 2, sức khỏe rất yếu. Đặc biệt, có hai đồng chí là Trung úy QNCN Bùi Thành Nam, lái xe Phòng Tham mưu và Thiếu tá QNCN Nguyễn Khánh Hòa, trợ lý đào tạo Trường Quân sự tỉnh đều có con bị mắc bệnh bại não, liệt nửa người, phải chăm sóc đặc biệt. Trong đó, hoàn cảnh éo le hơn cả là trường hợp Trung úy QNCN Bùi Thành Nam, bởi sau khi cháu Bùi Xuân Sơn, con trai của anh chị ra đời không may bị bại não bẩm sinh, vợ anh là chị Nguyễn Thị Nhài cũng mắc chứng vô sinh thứ phát...

Hoàn cảnh của một số đồng chí cán bộ, QNCN khác trong đơn vị cũng không kém phần vất vả, như vợ ốm, con đau, đi viện dài ngày; nhà ở phải đi thuê, chật chội, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn; vợ chưa có công ăn việc làm ổn định... Chính vì vậy, sự quan tâm, chia sẻ kịp thời của các chị em hội viên phụ nữ Bộ CHQS tỉnh đã khích lệ tinh thần các cặp vợ chồng quân nhân hoàn cảnh khó khăn, giúp họ có thêm nghị lực, niềm tin trong cuộc sống và bớt đi phần nào những lo toan thường nhật...

### **Những việc làm thiết thực, nghĩa tình**

Theo Đại úy QNCN Phan Thị Hương, để động viên, chia sẻ với các gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn, hằng năm, vào các dịp lễ, Tết, ngày Quốc tế Thiếu nhi (1-6), Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh thường xuyên phối hợp với Đoàn Thanh niên, các cấp hội phụ nữ địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà các cháu học sinh là con cán bộ, QNCN không may mắc bệnh hiểm nghèo, ốm đau đột xuất hoặc đi viện điều trị dài ngày. Số quà chị em hội viên dành tặng các cháu giá trị vật chất tuy không lớn, nhưng góp phần động viên tư tưởng, giúp các cặp vợ chồng quân nhân có thêm nghị lực để vươn lên trong cuộc sống. Ban Chấp hành Hội còn tham mưu cho Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh hỗ trợ kịp thời các đồng chí có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất về thời gian, công việc cho số cán bộ, QNCN có con không may mắc bệnh hiểm nghèo, giúp họ vừa có điều kiện chăm sóc gia đình, vừa bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Nguyễn Thắng Xuân, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Điện Biên cho biết, để phong trào phụ nữ LLVT tỉnh hoạt động có hiệu quả, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh luôn quan tâm sâu sát, hỗ trợ kịp thời về kinh phí, cơ sở vật chất, đồng

thời định hướng chương trình hành động hằng tháng, hằng quý cho chị em, bảo đảm sát yêu cầu nhiệm vụ đơn vị.

Những năm qua, Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh có nhiều mô hình, hoạt động sáng tạo, phong phú, mang lại hiệu quả thiết thực. Ngoài hoạt động thăm hỏi, tặng quà gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn, con mắc bệnh hiểm nghèo, các hội viên còn duy trì đều đặn mô hình “Bữa cơm phụ nữ” trong ngày đón chiến sĩ mới; giúp bộ đội khâu vá quần áo vào dịp 8-3 hằng năm; phối hợp với hội phụ nữ trên địa bàn, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Điện Biên tổ chức quyên góp tiền, áo ấm, chăn màn, đồ dùng học tập ủng hộ trẻ em nghèo vùng sâu, vùng xa, giúp các em có thêm cơ hội được đến trường... Những hoạt động thiết thực đó được cấp ủy, chính quyền, các cấp hội phụ nữ địa phương ghi nhận, đánh giá cao, góp phần tăng cường tình đoàn kết quân dân nơi địa đầu biên giới...

## **006. PHI HÙNG/ Lời kêu cứu từ rừng Mường Nhé// Pháp luật Việt Nam.- Số 174.- Ngày 22/6/2016 - Tr.12**

Chỉ trong 4 năm, hàng ngàn ha rừng của huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên đã bị “xóa sổ” với tốc độ chóng mặt. Tình trạng phá rừng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại bởi 5 tháng của năm 2016, tiếp tục có 313 vụ phá rừng tại địa bàn này được phát hiện.

### **Kỳ 1: Đốt hàng trăm quả đồi đồi lấy... vài tấn thóc**

Thống kê chưa đầy đủ, 1.000 ha rừng bị mất trong báo cáo của UBND huyện Mường Nhé có thể nói đã không phản ánh đúng thực chất tình trạng phá rừng hết sức nghiêm trọng đang diễn ra tại đây.

#### **Đâu rồi thời voi đi rầm rập, rừng hàng trăm ngàn ha?**

Nhiều tài liệu mô tả lại vào đầu những năm 1980, rừng Mường Nhé giữ kỷ lục trên cả nước, với diện tích được khoanh đếm, bảo vệ khoảng hơn 310 ngàn ha.

Cán bộ bảo tồn thời kỳ này từng ước tính những đàn voi đi nườm nượp khắp Mường Nhé lên tới 250 con; đàn bò tốt khoảng 300 cá thể; nai, hoẵng, sơn dương, cây cáo thì nhiều vô kể. Thế nhưng, tới giờ này, “kho báu” thiên nhiên ở Mường Nhé và vùng lân cận đã và đang bị tàn sát khiến những người tận tâm với rừng cảm thấy xót lòng.

Bản Nà Pán, xã Mường Nhé cách trung tâm huyện này chừng 2 km. Tại đây đang có khoảng 10 hộ dân là người dân tộc thiểu số di cư về đây sinh sống. Sự cư trú bất hợp pháp của các hộ dân kèm theo phương thức sản xuất lạc hậu - đốt rừng làm nương, đã khiến 400 ha rừng tự nhiên ở đây bỗng chốc bị phá tan tành.

Hàng ngàn gốc cây đen kịt nằm trơ trên những triền đồi mà lớp thảm thực vật đã bị cạo trọc theo các vụ đốt rừng, 10 hộ dân phá hàng trăm ha rừng dù được xác định danh tính cụ thể nhưng việc xử lý cũng không diễn ra - là những chỉ dấu cho thấy tình trạng tàn phá rừng ở Mường Nhé thực sự vượt ra khỏi tầm kiểm soát của chính quyền, lực lượng chức năng địa phương và vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ dừng lại.

Tìm hiểu của phóng viên PLVN tại địa bàn này cho thấy, sau khi hoàn thành việc thành lập và chia tách huyện cho đến hiện nay đã có trên 80 ngàn ha diện tích tự nhiên của Mường Nhé đã bị “cạo trọc”.

Vì thế, con số chưa đầy 1.000 ha rừng bị phá đề cập trong báo cáo của UBND huyện Mường Nhé có thể nói đã không phản ánh đúng thực tế về tình trạng phá rừng đang diễn ra hết sức nghiêm trọng ở đây.

### **Bí thư huyện: “giữ để họ... phá mà thôi”!?**

Cụm từ “bất lực”, “ngoài tầm”, “lúng túng”... được cán bộ tỉnh Điện Biên sử dụng thường xuyên khi nói về tình trạng phá rừng và di dân tự do ở Mường Nhé.

Cứ nhìn vào con số 313 vụ phá rừng trái pháp luật từ năm 2015 đến tháng 6/2016, nhưng lại chỉ 20 vụ được xử lý và chỉ có 6 vụ chuyển hồ sơ truy cứu trách nhiệm hình sự, thì đủ thấy sự bế tắc trong việc ngăn chặn tình trạng phá rừng của chính quyền sở tại.

“Làn sóng” di cư tự do của người dân tộc thiểu số đến huyện Mường Nhé được xác định là nguyên nhân chính làm của sự “biến mất” hàng ngàn ha rừng tự nhiên để lấy đất làm nương.

Ông Lù Văn Thanh - Chủ tịch UBND huyện Mường Nhé xác nhận với phóng viên: Một lượng lớn người dân di cư tự do phá rừng để lấy đất trồng cây lương thực, lấy gỗ làm nhà ở với những thủ đoạn rất tinh vi, vi phạm có tổ chức, khi bị các cơ quan chức năng phát hiện thì lẩn trốn vào rừng, dùng số đông để áp đảo, gây sức ép, cản trở không hợp tác với các lực lượng thi hành công vụ.

Trong khi ông Nguyễn Quang Sáng - Bí thư huyện ủy Mường Nhé thì lại dẫn chứng, trong hơn 3,6 vạn dân Mường Nhé hiện nay thì có đến 70% là người H'Mông, với phương thức sản xuất đốt rừng làm nương rất lạc hậu.

Ông Bí thư huyện ủy tính toán, cứ 1 ha nương mà người dân phá rừng để trồng lúa trung bình chỉ sản xuất được 1 năm/1 vụ, với năng suất chỉ được 1 tấn/ha với trị giá thu lại chỉ được vài triệu đồng/năm.

“Không thay đổi phương thức canh tác của người dân chúng ta không thể nào giữ được rừng. Và những diện tích rừng còn lại mà chúng ta đang cố giữ cũng chỉ giữ để cho họ... phá mà thôi”- Bí thư Sáng ngao ngán.

Cũng theo lãnh đạo địa phương, không ổn định được dân cư, không thay đổi được phương thức canh tác lạc hậu và không có giải pháp hiệu quả để ngăn chặn tình trạng di dân tự do hiện nay, thì diện tích rừng còn lại của Mường Nhé cũng khó mà giữ, kể cả khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé nơi lực lượng chức năng đang ngày đêm cố gắng bảo vệ để giữ lại hàng chục ngàn ha rừng đặc dụng trước sự xâm lấn như “tằm ăn rỗi” của hàng ngàn dân di cư đang muốn có đất để làm sinh kế.

### **\* Vì sao không “xử” kiên quyết vụ phá 400 ha rừng?**

**“Việc xử lý vi phạm rừng ở Mường Nhé là không nghiêm túc. Vụ phá 400 ha ở Nà Pán, cách trung tâm huyện có vài km, có đối tượng rõ ràng nhưng vẫn**



**không xử lý kiên quyết. Để giữ rừng tỉnh Điện Biên cần phải có Nghị quyết chuyên đề về bảo vệ rừng, thậm chí lập hẳn Ban Chỉ đạo để xử lý thật nghiêm túc tình trạng phá rừng hiện nay”, ông Nguyễn Quốc Trị, Cục trưởng Cục kiểm lâm.**

**\* Lúa nương đang “đôn” rừng**

**“1 ha nương dùng để trồng lúa trung bình chỉ sản xuất được 1 năm 1 vụ với năng suất rất thấp, chỉ được 1 tấn/ha với trị giá được vài triệu đồng. Một ha canh tác theo kiểu này chỉ duy trì được 2 năm là đất bạc màu và người dân sẽ phải chuyển sang chỗ khác để tiếp tục phá rừng làm nương. Năng suất trồng lúa trên nương chỉ bằng 1/5 trồng bằng ruộng nước. Diện tích lúa nương ở Điện Biên hiện nay là rất lớn. Đây là phương thức sản xuất rất lạc hậu cần phải chuyển đổi”, ông Ma Quang Trung, Cục trưởng Cục Trồng trọt.**

**007. PHI HÙNG/ Kỳ 2: Cách nào ngăn được “làn sóng” di cư?// Pháp luật Việt Nam.- Số 175.- Ngày 23/6/2016 - Tr.12**

Dù xác định nguyên nhân chính dẫn tới việc phá rừng là do một lượng lớn người dân di cư tự do “tràn” tới địa bàn huyện Mường Nhé (Điện Biên), nhưng lãnh đạo tỉnh này thừa nhận chưa có cách để ngăn cho “máu” của rừng không tiếp tục chảy.

**10 năm, tăng gần 4 vạn người**

Theo lãnh đạo huyện này, khi mới chia tách vào năm 2002 huyện có khoảng 25 ngàn dân nhưng đến thời điểm năm 2012, dân số huyện đã tăng lên 61,8 ngàn dân. Sau khi cắt chuyển một phần diện tích, dân số theo nghị quyết của Chính phủ, tính đến tháng 6/2016, dân số trên địa bàn huyện vẫn còn khoảng 36,8 ngàn người. “Dân số Mường Nhé tăng lên là tăng cơ học và chủ yếu là do dân di cư từ nơi khác đến” - Bí thư huyện ủy Mường Nhé Nguyễn Quang Sáng khẳng định.

Trước “làn sóng” di cư ồ ạt về Mường Nhé, vào năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định phê duyệt Đề án sắp xếp, ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện này (gọi tắt là Đề án 79).

Tìm hiểu của PLVN cho thấy, trong 4 năm qua đã có 1.100 tỷ đồng đã được Nhà nước giải ngân để thực hiện đề án trên. Nhưng đến thời điểm hiện tại cũng mới chỉ xây dựng, phê duyệt được 24 phương án bố trí dân cư, vẫn còn 7 phương án chưa được phê duyệt do đang chờ điều chỉnh đề án.

“Chúng tôi đã thực hiện di chuyển dân đến nơi ở mới theo quy hoạch. Hiện mới di chuyển và bố trí, sắp xếp ổn định cho 533 hộ/1.079 hộ. UBND huyện cũng đang thực hiện việc chia đất ở (từ 400-600m<sup>2</sup>/hộ) cho 463 hộ, đã chia đất sản xuất cho 246 hộ và đang tiếp tục thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để chia đất cho số hộ còn lại” - ông Lò Văn Thanh, Chủ tịch UBND huyện Mường Nhé nói.

Tính đến nay, trong 29 điểm bản thành lập mới theo Đề án 79, UBND huyện Mường Nhé cũng đã bắt đầu thực hiện hỗ trợ di chuyển, hỗ trợ làm nhà, hỗ trợ gạo, dụng cụ sản xuất cho các hộ dân.

## “Bắt cóc bỏ đĩa”

Trò chuyện với PLVN, ông Vàng A Vàng nói từ Hà Giang, qua Tuyên Quang, Yên Bái và giời, ông chọn nơi để cư trú là bản Pá Lùng 2, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé. Ở đây được 4 năm, nhưng việc sản xuất gặp khá nhiều khó khăn, cuộc sống hàng ngày chật vật và vẫn đang trông chờ vào những hỗ trợ từ cán bộ quản lý khu vực. “Năm 2016, tha hồ ăn nhưng mà năm 2017 chưa biết thế nào, không biết Nhà nước có cho gì để ăn không. Tôi đã đăng ký cán bộ đi vào khu ở tập trung mà mãi không thấy được đi” - ông Vàng bản khoăn.

Đây chỉ là một trong số hàng ngàn người dân di cư tự do đang có mặt bất hợp pháp ở Mường Nhé (có mặt sau thời điểm thực hiện Đề án 79) mà chính quyền địa phương chưa biết xử lý ra sao. Trong khi theo UBND huyện Mường Nhé, thời gian từ sau 30/4/2011 đến thời điểm hiện nay, dân di cư tiếp tục đổ về địa bàn huyện. Theo thống kê, đã có 395 hộ với 2.021 dân di cư mới ở các địa phương khác di chuyển về đây để mưu sinh.

Qua rà soát số dân này hầu hết đều thiếu đất ở, đất sản xuất, không thuộc quy hoạch bố trí, sắp xếp theo Đề án 79 đã dẫn đến tình trạng phá rừng làm nương rẫy. Theo UBND tỉnh Điện Biên, nguyên nhân chính để xảy ra phá rừng là do một số lượng lớn người dân di cư tự do từ các địa phương khác đến địa bàn phá rừng để lấy đất trồng cây lương thực, lấy gỗ để làm nhà ở với thủ đoạn rất tinh vi, có tổ chức.

Khi bị cơ quan chức năng phát hiện thì lẫn trốn vào rừng, dùng số đông để áp đảo, gây sức ép, cản trở. Thậm chí, không ít trường hợp khi bị lập biên bản vi phạm đã khai báo bằng tên, địa chỉ giả dẫn đến việc xác minh thông tin để lập hồ sơ xử lý vi phạm gặp nhiều khó khăn.

Trước tình hình dân di cư tự do vào địa bàn huyện Mường Nhé vẫn diễn biến phức tạp, UBND huyện này đã nỗ lực phối hợp với các lực lượng trên địa bàn vận động bà con quay về nơi ở cũ nhưng mọi chuyện lại không hề đơn giản.

“Bà con khi bỏ chỗ cũ để đến đây sinh sống đa phần đã bán hết nhà cửa ruộng nương nơi ở cũ nên khi chúng tôi vận động, thậm chí đưa về tận nơi, bàn giao lại cho chính quyền ở đó nhưng chỉ ít hôm lại thấy xuất hiện trở lại ở Mường Nhé” - Chủ tịch Thanh phần này.

**“Mường Nhé là huyện biên giới, miền núi nằm cách thành phố Điện Biên Phủ 200 km về phía Tây Bắc. Đây là huyện nghèo thuộc chương trình 30a của Chính phủ, đời sống của người dân còn rất nhiều khó khăn, tỷ lệ đói nghèo còn cao chiếm 74,02 %.”**

Có thể nói, “làn sóng” di dân tự do đã, đang nằm ngoài tầm kiểm soát và giải quyết của huyện Mường Nhé, thậm chí của tỉnh Điện Biên. Việc di dân tự do diễn biến phức tạp và được địa phương báo cáo lên Trung ương.

Theo ông Lò Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, thì tỉnh này sẽ kiên quyết trao trả 373 hộ với hơn 2.000 nhân khẩu dân di cư tự do đến địa bàn huyện Mường Nhé sau thời điểm 30/4/2011 về địa bàn xuất cư theo chỉ đạo của Thủ tướng

Chính phủ. Bởi số dân này nằm ngoài khả năng dung nạp và sắp xếp bố trí của địa phương. Tuy nhiên, ông Tiến cũng thừa nhận địa phương đang hết sức lúng túng chưa có giải pháp cụ thể nào để thực hiện chủ trương nói trên.

**008. PV/ Chim quý kéo về sinh sống ở khu vực di tích hầm Đờ Cát// Công an nhân dân.- Số 3990.- Ngày 29/6/2016 - Tr.6**

Những ngày này, du khách đến Điện Biên vô cùng thích thú, bởi ngoài việc được tham quan khu di tích lịch sử Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, ngay tại di tích hầm chỉ huy Tập đoàn cứ điểm của tướng Đờ Cát, du khách còn được chứng kiến sự có mặt của đàn cò nhạn lớn - loài chim đặc biệt quý hiếm có tên trong Sách đỏ Việt Nam, từ các vùng đất trên thế giới, di cư tránh rét, kéo về sống ngay ở trong vườn của di tích này.

Có mặt tại khu vực di tích này, chúng tôi chứng kiến khu vườn của di tích có tới 300- 400 con cò nhạn lớn, đậu chen chúc trên các ngọn cây keo dậu, sát sân để xe của di tích. Đôi lúc bắt chợt, nhiều con trong đàn vụt bay lên, lượn thành những vòng lớn trên bầu trời, tạo nên một khung cảnh thật bình yên. Đặc biệt, mỗi buổi sáng, nhiều con trong đàn bay đi kiếm ăn, đến chiều về, lượn vòng rợp kín trời trước khi sà xuống vườn.

Trước đây, trên địa bàn tỉnh có hiện tượng một số người dân xua đuổi chim khi sà xuống kiếm ăn ở ruộng lúa. Thậm chí một số đối tượng đã dùng bẫy, nỏ, súng thể thao để săn bắt cò nhạn làm thức ăn, bán ngoài chợ. Tuy nhiên, sau khi chính quyền địa phương và lực lượng Kiểm lâm triển khai các biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt, xử phạt những đối tượng có hành vi trên, hiện tượng này đã giảm đáng kể.

Đặc biệt, nhiều người dân sống tại các khu vực có cò nhạn về di trú trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ đã có những biện pháp rất quyết liệt, chống lại hành vi của các đối tượng từ nơi khác đến săn trộm.

**009. KH.LINH/ Thực hiện đề án dành cho các dân tộc Mảng, La Hủ, Cống, Cờ Lao: Văn minh, hiện đại hơn nhưng phải bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống// Văn hóa.- Số 77.- Ngày 27/6/2016 - Tr.8+9**

Ngày 24.6 UBĐT tổ chức Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 1672/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án “Phát triển kinh tế - xã hội vùng các dân tộc: Mảng, La Hủ, Cống, Cờ Lao”. Tham dự Hội nghị có đại diện một số Bộ, ban, ngành Trung ương, đại diện các tỉnh có 4 dân tộc này sinh sống (Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang) và lãnh đạo một số Vụ, đơn vị thuộc UBĐT.

Mục tiêu của Quyết định 1672/QĐ-TTg là xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ và tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc: Mảng, La Hủ, Cống, Cờ Lao phát triển sản xuất, giảm nghèo, thoát nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, góp phần vào việc bảo vệ môi trường, rừng đầu nguồn và chủ quyền biên giới quốc gia.

Để cụ thể hóa các mục tiêu này, từ năm 2013, UBĐT đã phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bố trí vốn để thực hiện chính sách. Trong quá trình triển khai, các tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo và giao cho Ban Dân tộc tỉnh là cơ quan chủ trì, phối hợp với các Sở của tỉnh thực hiện. Trên cơ sở đề án được duyệt, căn cứ các định mức của chính sách khác và nhu cầu thực tế, các tỉnh giải ngân theo tiến độ vốn cấp hằng năm, tích cực tuyên truyền chính sách, các hộ dân hưởng lợi chính sách đều hiểu được sự quan tâm của Đảng và Chính phủ.

**" Quy hoạch, sắp xếp dân cư theo hướng hiện đại hóa, tránh tình trạng đầu tư lãng phí; nên tổ chức cuộc sống, sản xuất cho đồng bào phù hợp, văn minh, hiện đại hơn nhưng vẫn đảm bảo việc bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống."(Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBĐT Phan Văn Hùng)**

Việc thực hiện đề án đã tạo điều kiện cho các địa phương vận dụng cơ chế linh hoạt, phù hợp với nhu cầu thực tế của người dân. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn những hạn chế và bất cập, việc lồng ghép giữa các chính sách chưa tốt, vốn hạn hẹp, đầu tư còn dàn trải, còn thiếu tập trung và hiệu quả sử dụng vốn chưa cao.

Hiện tại đời sống của đồng bào vẫn còn nhiều khó khăn, sản xuất chậm phát triển, giảm nghèo chưa bền vững, cơ sở hạ tầng còn yếu kém. Việc quản lý chính sách còn mang nhiều tính hình thức, sự phối hợp giữa các Bộ, ngành và địa phương còn hạn chế, một số hạng mục đầu tư thiếu quy hoạch, chưa đánh giá và phân tích hiệu quả trước khi bố trí vốn đầu tư.

Đóng góp ý kiến tại Hội nghị, đại diện các tỉnh tham gia thực hiện đề án đã trao đổi về các kết quả thực hiện chính sách trên địa bàn cũng như những khó khăn, vướng mắc về nguồn lực, cơ chế chính sách, hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương, việc xây dựng đề án thành phần... trong quá trình thực hiện. Các ý kiến cho rằng việc xây dựng đề án tại từng thời điểm khác nhau dẫn đến nhiều nội dung của đề án không còn phù hợp với thực tế.

Để việc thực hiện đề án đạt được những kết quả đã đề ra, các đại biểu đề xuất cần rà soát, điều chỉnh tổng thể nội dung đề án cho phù hợp với thực tế, UBĐT phối hợp với các Bộ, ngành liên quan ban hành các văn bản hướng dẫn việc rà soát cho các địa phương; trên cơ sở đề xuất điều chỉnh đề án nên bố trí nguồn vốn sao cho đảm bảo lộ trình; cần bố trí nguồn riêng để thực hiện, không dồn vào nguồn vốn chương trình trung hạn; có hình thức thực hiện phù hợp hơn, tránh dàn trải, thực hiện đến đâu đánh giá đến đâu để định hướng hình thức chỉ đạo; có hướng dẫn cụ thể trong việc thống nhất việc xây dựng đề án thành phần để thuận lợi cho công tác tham mưu và triển khai thực hiện...

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBĐT Phan Văn Hùng khẳng định phát triển kinh tế - xã hội vùng các dân tộc là một chính sách rất quan trọng của Đảng và Chính phủ dành riêng cho 4 DTTS Mảng, La Hủ, Cống, Cờ Lao. Sau 3 năm triển khai thực hiện cùng với các chương trình, chính sách khác đã mang lại những thành tựu quan trọng trong công tác xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội, làm thay đổi bộ mặt đời sống đồng bào các dân tộc. Tuy nhiên kết quả thực hiện cũng đã bộc lộ một số hạn chế cần phải khắc phục.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm yêu cầu Vụ Địa phương I, UBND tổng hợp các ý kiến, cập nhật thông tin, số liệu mà các địa phương cung cấp vào báo cáo, đảm bảo tính cân bằng; nêu rõ các hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân chủ quan, khách quan trong quá trình triển khai thực hiện; thống nhất việc rà soát hết tất cả các chỉ tiêu, nội dung thực hiện, tránh tình trạng chồng chéo; chú ý thứ tự ưu tiên, tránh dàn trải.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm nhấn mạnh, cần chú trọng trong việc quy hoạch, sắp xếp dân cư theo hướng hiện đại hóa, tránh tình trạng đầu tư lãng phí; nên tổ chức cuộc sống, sản xuất cho đồng bào phù hợp, văn minh, hiện đại hơn nhưng vẫn đảm bảo việc bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống; chú trọng hơn nữa việc đào tạo nâng cao năng lực cho đồng bào.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bố trí nguồn vốn kịp thời để các tỉnh có cơ sở triển khai thực hiện; Vụ Địa phương I, UBND tăng cường hơn nữa sự phối hợp với Ban Dân tộc các tỉnh để nắm bắt tình hình triển khai thực hiện; xây dựng kế hoạch thực hiện, kế hoạch kiểm tra và văn bản hướng dẫn hằng năm.

#### **010. QUỐC CẢNH, KHÁNH CHI/ Hướng thoát nghèo bền vững ở Sính Phình// Nhân dân.- Số 22187.- Ngày 29/6/2016 - Tr.4**

Sính Phình là xã đặc biệt khó khăn của huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. Cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn, vì thế cấp ủy, chính quyền huyện đã xác định xóa đói, giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ trọng tâm.

Sính Phình có diện tích lớn đồi núi thoải thoải, thuận lợi cho việc nuôi dê. Vài năm trở lại đây, nghề nuôi dê trong xã phát triển, nâng số lượng tổng đàn dê trên địa bàn lên gần 2.600 con, trở thành hướng thoát nghèo bền vững.

Vừa lùa đàn dê về đến sân, ông Chang A Sùng, bản Dê Dàng 1 phấn khởi cho biết: “Một năm trước, gia đình tôi vẫn thuộc diện hộ nghèo trong bản. Từ khi được cán bộ xã, thôn vận động nuôi dê, gia đình tôi mượn dê giống của một số hộ khá trong bản về nuôi để lấy dê con. Nhờ đó, dần dần gia đình tôi đã có đàn dê 30 con”. Thoát được nghèo, ông Sùng lại tiếp tục tìm hướng mở rộng phát triển kinh tế theo hướng chăn nuôi đại gia súc và cho các hộ trong bản mượn dê giống về nuôi. Nhiều hộ được ông Sùng cho mượn dê giống bây giờ cũng đã có đàn dê riêng và dần vươn lên thoát nghèo.

Ở bản Dê Dàng 1, hiện nay số hộ dân có đàn dê hơn mười con không phải là hiếm. Đơn cử như đàn dê của Trưởng bản Chang A Dê cũng sắp đạt con số 100. Anh A Dê cho biết: “Mình là cán bộ bản, cho nên phải đi đầu để bà con noi gương học tập. Phải cho họ thấy thành quả kinh tế rồi động viên họ làm theo mới hiệu quả”. Từ cuối năm 2014 đến nay, bản đã có tám hộ thoát khỏi danh sách hộ nghèo nhờ nuôi dê; 30 trong số 70 hộ còn lại cũng đang ở mức cận nghèo và phấn đấu thoát nghèo trong thời gian sớm nhất.

Phó Chủ tịch UBND xã Sính Phình Phàng A Sang cho biết: Xã tiếp tục phối hợp trạm khuyến nông huyện phân bổ 90 con dê cho hộ nghèo ở các thôn, bản trong

xã theo Chương trình 135; đồng thời đề nghị các thôn, bản chủ động hỗ trợ dê giống từ đàn dê trên địa bàn cho các hộ nghèo khác. Cán bộ khuyến nông xã tăng cường xuống cơ sở hỗ trợ kỹ thuật chăm sóc, chủ động phòng, chống dịch bệnh, dự trữ thức ăn cho dê.

### **011. TRẦN GIÁP/ Một ngày giao dịch xã ở Tuần Giáo// Tin tức cuối tuần.- Số 26 Ngày 30/6/2016 - Tr.12**

Trong cái nắng tháng 6 như thiêu như đốt trên mảnh đất Điện Biên, 1 ngày cùng các cán bộ tín dụng Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Tuần Giáo đi giao dịch với người dân tại điểm giao dịch xã mới thấu hiểu được sự vất vả, khó khăn của những cán bộ NHCSXH đang ngày đêm giúp dân thoát nghèo.

Khi sương mờ còn giăng trên đỉnh núi cao, tiếng gà chưa báo sáng, những cán bộ NHCSXH huyện Tuần Giáo đã dậy sớm đến trụ sở. Mặc dù hôm nay là chủ nhật, nhưng vì vào ngày giao dịch cố định lên cũng như những buổi giao dịch trong ngày bình thường, cán bộ NHCSXH huyện Tuần Giáo đã chuẩn bị đồ đạc cần thiết phục vụ buổi giao dịch cùng bà con như máy tính xách tay, máy in, máy phát điện, máy đếm tiền, thùng tôn... để xuống xã.

Chiếc xe đặc chủng của NHCSXH dành cho các huyện vùng cao - chở tổ giao dịch lưu động nhằm hướng xã Pú Xi - là xã đặc biệt khó khăn của huyện Tuần Giáo. Quãng đường từ trung tâm huyện đến xã Pú Xi phải đi hơn 60km, vượt qua nhiều đèo cao, suối sâu. Vì vậy, thời gian di chuyển trên đường lâu hơn thông thường so với đi giao dịch các xã có điều kiện thuận lợi về giao thông, các cán bộ NHCSXH huyện phải đi sớm hơn để kịp lịch giao dịch với bà con.

Phải mất hơn 4 giờ di chuyển, tổ giao dịch của NHCSXH huyện Tuần Giáo mới có mặt tại UBND xã Pú Xi, tại hội trường của xã đã có khá đông người dân đến để thực hiện giao dịch với NHCSXH. Khi thấy những cán bộ NHCSXH tới điểm giao dịch, mọi người ai cũng vui tươi chào hỏi thể hiện sự chân tình, gần gũi. Ông Giàng A Sùng - Tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn bản Pú Xi 2, xã Pú Xi cho biết: “chúng tôi xem những cán bộ NHCSXH huyện Tuần Giáo như người thân trong gia đình, các anh chị đã giúp chúng tôi có vốn vay ưu đãi, bày cho cách làm ăn, bà con dân bản ai cũng quý cán bộ NHCSXH”

Khi buổi giao dịch diễn ra, bà con ai cũng trật tự nghiêm túc, từng hộ dân lần lượt thực hiện các giao dịch với cán bộ NHCSXH. Các công việc chính được thực hiện trong buổi giao dịch tại xã Pú Xi gồm: thu lãi, nhận tiền gửi tiết kiệm của người nghèo thông qua các tổ tiết kiệm và vay vốn; thu nợ của các hộ đến hạn; giải ngân chương trình hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn cho những hộ vay mới; tổ chức họp giao ban với Ban giảm nghèo xã, đại diện hội, đoàn thể nhận ủy thác và tổ trưởng tiết kiệm và vay vốn để triển khai các chủ trương, chính sách mới.

12 giờ 30 phút, trong thời tiết nóng bức các cán bộ NHCSXH thực hiện giao dịch với bà con dân nghèo tại xã Pú Xi vừa đói, vừa mệt, những chiếc áo sọc kẻ màu



hồng giờ đây đã thấm đẫm nhiều giọt mồ hôi, nhưng vì giúp bà con sớm tiếp cận với vốn vay ưu đãi đầu tư sản xuất, kinh doanh, các anh chị, vẫn miệt mài làm việc. Đến lúc này để có được những bữa cơm trưa đàng hoàng hay có 1 giấc ngủ trưa đúng nghĩa là 1 thứ gì đó hết sức xa xỉ với anh em. Và chắc có lẽ đối với những cán bộ NHCSXH nói chung, họ không có khái niệm về bữa cơm trưa và giấc ngủ trưa đúng nghĩa... giữa trưa dù nắng, dù đói, dù mồ hôi có đầm đìa cơ thể, hình bóng của các anh các chị vẫn đến với bà con với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao, giúp dân nghèo tiếp cận vốn vay ưu đãi, thoát nghèo bền vững, xây dựng đời sống mới. Có đến điểm giao dịch mới thấy được sự vất vả của các anh các chị đang ngày đêm quản lý, chuyển tải vốn vay ưu đãi. Tuy khó khăn là vậy nhưng những cán bộ NHCSXH huyện Tuần Giáo không 1 tiếng thở than hay phàn nàn, thay vào đó là tiếng cười vui mỗi khi có thêm 1 hộ dân thoát nghèo.

Anh Tông Hữu Yên, Phó giám đốc NHCSXH huyện Tuần Giáo cho biết: “buổi giao dịch diễn ra từ sáng đến 15 giờ, lúc nào xong thì anh em sẽ ăn tạm xôi, bánh mì mang theo. Vì địa điểm giao dịch xa nên mấy anh em thường mang theo đồ ăn, nước uống”.

Nói về hoạt động giao dịch tại xã, ông Thào A Tú - Chủ tịch UBND xã Pú Xi cho hay: “Từ khi NHCSXH huyện Tuần Giáo triển khai giao dịch tại xã đã tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại của người nghèo. Sau khi giao dịch xong, cán bộ Ngân hàng lại công khai kết quả, qua đó người dân sẽ biết được hộ nào được vay mới, theo chương trình gì; hộ nào đã trả hết nợ; số lãi mà mỗi hộ phải nộp tháng tới... nếu không có nguồn vốn vay của NHCSXH với thủ tục đơn giản, thuận tiện, thì chẳng biết các hộ nghèo tại xã bao giờ mới thoát được nghèo”.

Điểm giao dịch NHCSXH tại xã Pú Xi, huyện Tuần Giáo đã trở thành địa chỉ quen thuộc với nhiều hộ dân. Bởi nhờ đó họ tiếp cận với vốn vay ưu đãi. “nhờ giao dịch tại xã mà người dân chúng tôi đã không còn cảnh đi lại xa xôi, đợi chờ khi vay vốn, trả nợ, trả lãi và cán bộ NHCSXH đã có thêm điều kiện chủ động bám bản làng để cùng bàn bạc với chính quyền, đoàn thể cơ sở, cùng giúp đỡ, hướng dẫn vay vốn nhanh chóng, sử dụng vốn vay đúng mục đích, đạt hiệu quả”, Ông Giàng A Sùng cho biết thêm.

Theo quy định, việc giao dịch của NHCSXH tại xã, phường được thực hiện cố định vào 1 ngày của tháng, cho dù trùng với ngày nghỉ hay thứ 7, chủ nhật thì NHCSXH huyện Tuần Giáo vẫn thực hiện giao dịch với bà con như những ngày bình thường. Ngoài những buổi giao dịch tại xã, phường, thị trấn, các cán bộ của NHCSXH huyện Tuần Giáo lại bận rộn với việc xử lý hồ sơ cho vay, đôn đốc thu nợ quá hạn, lãi tồn đọng...

Nhìn bề ngoài, ai cũng luôn cho rằng, cán bộ Ngân hàng có công việc nhàn hạ, ít phức tạp, nhưng ít ai biết được sự vất vả, khó khăn mà những cán bộ NHCSXH đã và đang trải qua. Dù ngày nắng hay ngày mưa, dù sáng sớm hay đêm tối, nơi nào dân nghèo cần vốn ưu đãi là ở đó có những dấu chân của những cán bộ NHCSXH.

**NHCSXH huyện Tuần Giáo cách trung tâm thành phố Điện Biên gần 80km, đang quản lý gần 329 tỷ đồng, với 282 tổ tiết kiệm và vay vốn và gần 13850**

**khách hàng. Địa hình huyện Tuần Giáo hết sức phức tạp, đường xá đi lại khó khăn, số lượng khách hàng nhiều, đa số là đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ kiến thức còn hạn chế lại phân tán, trải rộng qua nhiều đồi núi vì vậy mà công tác quản lý và chuyển tải vốn vay ưu đãi gặp rất nhiều khó khăn.**

**012. AN HÀ - LAN ANH/ Tổng kết phong trào “ CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2011 - 2016// Cựu chiến binh Việt Nam.- Số 1130.- Ngày 30/6/2016 - Tr.3**

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Đạo - Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam và đồng chí Lâm Văn Năm - Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy. Hội CCB tổ chức quán triệt và triển khai quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức khoa học kỹ thuật làm kinh tế, tạo nguồn vốn giúp hội viên phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm góp phần chiến thắng đói nghèo, làm giàu chính đáng. Hiện nay Tỉnh Hội có 42 doanh nghiệp 12 HTX, 510 trang trại gia trại do Hội CCB làm chủ thu lãi từ 100 đến 500 triệu đồng/năm... Ngoài các mô hình phát triển doanh nghiệp, HTX, kinh doanh tổng hợp của Thành hội Điện Biên Phủ còn có mô hình trồng cà phê, trồng rừng của huyện Hội Mường Ảng; mô hình trồng sa nhân, cây thảo quả, cây sơn tra của huyện hội Tuần Giáo, mô hình trồng chè San tuyết, trồng dứa, nuôi gia súc, nuôi cá lồng, nuôi ong, trồng thanh long... của các huyện hội Tủa Chùa, Mường Chà, Điện Biên, Điện Biên Đông, Thị xã Mường Lay... góp phần giảm số hộ nghèo và xóa nhà dột nát cho hội viên. Tại hội nghị, tỉnh hội tặng bằng khen cho 29 cá nhân đạt thành tích xuất sắc và đề nghị nhà nước tặng thưởng huân chương lao động hạng nhì cho 1 cá nhân, TƯ hội CCB Việt Nam tặng bằng khen cho 3 cá nhân.

**013. HẢI NHUNG/ Bộ VHTTDL: Mở lớp truyền dạy văn hoá phi vật thể cho dân tộc Cống// văn hóa.- Số 78.- Ngày 29/6/2016 - Tr.8**

Từ ngày 28 đến 30.6.2016, tại huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, Vụ Văn hoá dân tộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên tổ chức lớp truyền dạy văn hoá phi vật thể cho dân tộc Cống tại huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, với sự tham gia của hơn 70 học viên là dân tộc Cống thuộc xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé.

Đây là chương trình thực hiện kế hoạch số 1554/KH-BVHTTDL ngày 5.5.2016 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về việc mở lớp truyền dạy văn hoá phi vật thể cho dân tộc Cống tại tỉnh Điện Biên năm 2016 (là một trong những dân tộc thiểu số có số dân dưới 5.000 người).

Các học viên sẽ được chính các nghệ nhân, người nắm giữ kho tàng văn hoá phi vật thể dân tộc Cống có cơ hội được truyền dạy lại cho các thế hệ con cháu, đồng thời để đồng bào dân tộc Cống bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể trong đó có các bài hát dân ca, hát ru, hát lên nhà mới, hát giao duyên,... và trình diễn nhạc cụ dân tộc.

Đây là loại hình di sản được hình thành từ trong đời sống sinh hoạt, trong lao động xuất và trở thành phong tục tập quán đặc trưng người Cống. Thông qua lớp



truyền dạy từng bước sưu tầm, khôi phục và gìn giữ, bảo tồn giá trị nhân văn trong nghi lễ tín ngưỡng, phát huy những văn hóa tốt đẹp trong cộng đồng dân tộc Công, góp phần thiết thực vào việc xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững văn hoá các dân tộc tỉnh Điện Biên, đồng thời nhằm khơi dậy, phát huy văn hoá truyền thống dân tộc Công.

**014. THANH HU'ONG/ Nghe chuyên gia giải mã bùa ngải - Bài 2: “Ăn chực nằm chờ” học bùa chú// Tiên Phong.- Số 171.- Ngày 19/6/2016 - Tr.1+4**

Để học được cách làm hơn 100 loại bùa chú của người Thái đen, bà Lương Thị Đại đã phải mất hơn 50 năm tích góp, sưu tầm với những tháng trời dầm dãi, lặn lội đi đến những bản làng xa xôi, hẻo lánh.

Bà vẫn còn nhớ như in những lần đi bộ xuyên rừng chân tưa máu, có những đêm lạnh lẽo ngủ nhờ ngoài lán của nhà dân và có cả những tháng trời “ăn chực nằm chờ” để xin bằng được những cuốn sách mo, sách cổ, những cách dạy làm bùa chú ... có niên đại hàng trăm năm được chủ nhà cất giữ như vật gia bảo.

**Viết sách “dạy” làm bùa**

Năm 2010, Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam đã chọn công trình nghiên cứu “Các hình thức ma thuật, bùa chú của người Thái đen ở Điện Biên” của Lương Thị Đại để xuất bản phục vụ dự án “Công bố và phổ biến tài sản văn hóa - văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam” do Chính phủ phê duyệt. Cuốn sách dày gần 250 trang được tác giả chắt lọc từ những tư liệu đã sưu tầm suốt hơn 50 năm qua.

Bà Đại cho biết, do sống trong điều kiện kinh tế thuần nông còn nhiều lạc hậu lại ở một vùng thiên nhiên có nhiều ưu đãi nhưng cũng đầy bất trắc nên dân tộc Thái ở Điện Biên còn bảo lưu khá nhiều hình thức tín ngưỡng dân gian. Đó có thể là việc thờ cúng nơi rừng thiêng mà người Thái gọi là “Xên Mừng”, “Xên Bản”... hoặc có thể là thờ cúng ma nhà, bói toán... mà họ sử dụng các hình thức ma thuật, bùa chú để giải tỏa tâm linh, cởi thoát những uẩn khúc trong đời sống thường ngày.

Cuốn sách của nghệ nhân Lương Thị Đại ghi lại chi tiết cách thức thực hiện 125 bài bùa chú của người Thái đen Điện Biên. Để có được những tư liệu này, bà Đại đã phải tham gia trực tiếp các buổi lễ làm bùa của các ông (bà) mo, thậm chí, có lẽ phải tham gia nhiều lần thì mới nắm chi tiết và chính xác các câu niệm chú.

Các hình thức ma thuật của người Thái đen khá độc đáo và đặc sắc, đặc biệt là các bài bùa chú không phổ biến và không trao tặng cho ai. Bởi vậy, không phải thầy mo nào cũng dễ dàng chia sẻ những thông tin, bí mật gia truyền của mình. Có người, bà Đại phải qua lại thăm hỏi, chuyện trò thân thiết gần nửa năm trời mới đủ độ tin cậy và gần gũi để mở lòng. Sau đó, họ xem bà như người nhà, bất cứ lễ gì cũng gọi bà đến.

Mặc dù cuốn sách đã hướng dẫn chi tiết cách thức để “luyện” bùa, nhưng bà Đại cho biết: Không phải ai cũng có thể làm được bùa và không phải thầy mo nào cũng làm được phép thiêng bùa mạnh. Muốn học bùa và truyền bùa, ngay cả con cháu trong gia đình cũng phải lựa chọn những người tin cậy nhất, người không nóng

tính, biết giữ kín, không thích khoe khoang... mới truyền cho và chỉ truyền cho một người. Cách truyền bùa chủ yếu là truyền miệng ngoài trời. Bài bùa chú thường ngắn gọn, nín thở thuyết trình, lẩm bẩm trong miệng một hơi là hết bài.

Thấy bà viết sách dạy làm bùa, nhiều người đến tận nhà để xin “thỉnh” bùa nhưng bà Đại rạch ròi rằng bà chỉ có đam mê nghiên cứu, sưu tầm văn hóa dân gian của người Thái chứ không có ý định làm thầy mo.

### **Không làm thì thấy có tội với tổ tiên**

Sinh năm 1945, từng học khoa Hóa tại trường ĐH Bách khoa Hà Nội nhưng thiếu nữ dân tộc Thái Lương Thị Đại vẫn quyết định từ bỏ cơ hội trở thành kỹ sư khoa học để trở về quê nhà, gắn bó với sự nghiệp bảo tồn văn hóa dân tộc. Năm 1963, bà bắt đầu công tác ở Phòng sưu tầm văn hóa của Ty văn hóa Lai Châu cũ và luôn bị kho tàng văn hóa dân gian độc đáo, kỳ thú của người Thái lôi cuốn.

Đến khi nghỉ hưu, bà vẫn không dứt ra được cái công việc sưu tầm, nghiên cứu khó nhọc, lặng thầm nhưng nhiều ý nghĩa này. Cứ thế, cho đến nay, dù đã ngoài tuổi 70 nhưng bà vẫn miệt mài với những chuyến đi, lọ mọ hàng đêm bên những công trình nghiên cứu.

Hơn 50 năm qua, bà đã phần nào làm “sống dậy” nguồn văn hóa dân gian của người Thái, vốn đang dần mai một, lai căng trước xu thế hội nhập, cơ chế thị trường. Mỗi khi người Thái trên mảnh đất Mường Thanh (Điện Biên) tổ chức lễ hội dân gian hay những buổi tọa đàm khoa học đề cập đến văn hóa dân gian của những dân tộc sinh sống trên địa bàn vùng núi Tây Bắc, sẽ không bao giờ thiếu sự có mặt của bà. Lương Thị Đại nặng lòng với văn hóa Thái chỉ vì một lẽ rất đơn giản: “Mình là người Thái, đó là việc của mình. Còn sức để làm mà không làm thì thấy có tội với tổ tiên”.

Làm công tác sưu tầm, thời gian chủ yếu của bà là đi và gặp. Cả năm có khi chỉ rong ruổi theo những chuyến đi bộ dài ngày. Nghe nói ở bản, làng heo hút nào có những bản chữ Thái cổ, có những người còn biết những nghi lễ của tổ tiên người Thái xa xưa, bà Đại lại tìm về. Hành trang trong mỗi chuyến đi chỉ vèn vện giấy, bút, máy ghi âm, máy ảnh.

“Cái hạnh phúc của nghề là giúp mình được gặp gỡ, chuyện trò với các bậc cha chú, những thầy mo am hiểu tường tận nhất về văn hóa dân gian Thái. Phần lớn họ đã ở cái tuổi gần đất xa trời nên nếu không gặp được để ghi lại những pho tư liệu sống đó thì thật đáng tiếc. Chính điều này thôi thúc mình luôn phải đi”- Bà Đại chia sẻ.

Và phần thưởng bà nhận được là những cuốn sách mo, sách cổ, những câu chuyện kể về bản, về mường... có niên đại hàng trăm năm được chủ nhà cất giữ qua nhiều thế hệ trong những ống tre, ống nứa như một vật gia bảo. Để hiểu hết tinh thần của những tư liệu ấy, không ít lần bà Đại xin ở lại nhà đồng bào hàng tháng trời, cùng ăn, cùng ngủ, cùng trải qua những nghi lễ, phong tục của họ.

Kinh phí cho mỗi chuyến công tác rất eo hẹp nên những khoản tiền như quà bánh để làm quen, tiếp cận chủ nhà, bà Đại cũng phải tự bỏ tiền túi. “Mình là người Thái, họ tin mình hơn. Nhưng đôi khi vẫn phải có thử thách. Nhiều lần, mình phải ở

nhà họ rờng rã mấy tháng trời để gia chủ cảm thấy thật sự tin tưởng. Đến một ngày đẹp, tháng tốt, giờ lành, chủ nhà mới mang sách cổ cho xem”- Bà kể lại.

Cái khó nhất nhưng cũng lại là thuận lợi nhất trong quá trình sưu tầm, nghiên cứu văn hóa Thái chính là tiếp xúc với các văn bản Thái cổ. Chữ Thái cổ là chữ tượng hình, viết liền không tách câu, không tách chữ và không có dấu. Hơn nữa, một chữ có thể có nhiều nghĩa nên rất khó nhớ. Lương Thị Đại là một trong số ít người dân tộc Thái biết nhiều về chữ Thái cổ hiện nay. Bà từng được mời tham gia viết sách cho đề án dạy tiếng Thái, tiếng Mông của ngành giáo dục tỉnh Điện Biên. Có thời gian, bà còn truyền dạy chữ Thái đen, Thái trắng cổ cho tiến sĩ Phi Chét Sai Pan, giảng viên trường Đại học Thăm Ma Sặt (Thái Lan).

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có bố là người Thái đen, mẹ là Thái trắng nên trong họ hàng của bà cũng có nhiều người am hiểu văn hóa dân gian dân tộc Thái, thường được đồng bào tín nhiệm cử ra tiến hành các Lễ hội của bản mường. Hai cuốn sách “Chuyện kể bản mường” (Quám Tố Mướng) và “Lịch vạn niên” (Sô Chóng Bang) của bà được nghiên cứu, dịch thuật dựa trên cơ sở những bản gốc cổ, mà ông nội bà, một thầy mo có tiếng, đã gìn giữ qua hàng trăm năm và truyền lại cho bà trước lúc mất.

Niềm hạnh phúc lớn nhất hiện nay của nghệ nhân Lương Thị Đại là con trai bà hiện đang hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn văn hóa và đang hàng ngày tiếp bước con đường mà bà đã dành trọn cuộc đời để đi qua.

**Lương Thị Đại đang lưu giữ 10 bản sách cổ của người Thái, những ghi chép cá nhân về phong tục tập quán dân tộc Thái, Mông, Khơ Mú; Đã xuất bản 14 cuốn sách thuộc Dự án công bố, phổ biến tài sản văn hóa, văn nghệ dân gian Việt Nam. Bà từng nhận được nhiều Huy chương của chính phủ, của Bộ TT-VH-DL và nhiều Bằng khen cùng giải thưởng khác. Đầu năm 2016, bà được nhà nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” cho những đóng góp của mình trong việc bảo tồn văn hóa dân gian của người Thái.**

**Không được tiếp tay cho kẻ xấu làm việc thất đức. Theo bà Lương Thị Đại, nắm giữ trong tay những bí mật của thánh thần, có thể làm những việc mà người bình thường không sao làm được nhưng các thầy mo luôn luôn phải chịu sự giám sát nghiêm khắc của thần linh. Không được vi phạm lời thề với thần linh, không được tiếp tay cho kẻ xấu làm những việc thất đức. Thầy càng cao tay càng phải tôn trọng đạo đức nghề nghiệp. Đó là một sự ràng buộc vô hình nhưng vô cùng bền chắc, không gì có thể phá vỡ được.**

**“Thầy mo cũng phải khác người thường lắm, họ có những quy tắc, cấm kỵ nhất định trong cuộc sống. Ví dụ như không ăn đồ thừa, không ăn một lúc 3 loại rau, không đi dưới các sàn nhà, không đi qua các dây phơi... và rất nhiều nguyên tắc nữa đã trở thành nếp sống hàng ngày thì mới có thể làm bùa thiêng. Điều này lý giải vì sao mỗi bản thường chỉ có 1 người và cả tỉnh có khi chỉ có 1-2 người thầy bùa uy tín, được kính nể” - nghệ nhân Lương Thị Đại cho biết thêm.**

**015. HANG HÀ/ Chống tội phạm ma túy ở nơi “chảo lửa” Tây Bắc// Công an nhân dân.- Số 3978.- Ngày 17/6/2016 - Tr.9**

Nhắc tới “chảo lửa” ma túy ở Tây Bắc người ta nghĩ ngay tới huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Không tiếp giáp với nước bạn Lào nhưng Điện Biên Đông lại có tính chất đầy đủ như huyện biên giới. Những mẻ ma túy lớn bị bắt giữ ở đây hầu hết đều do đối tượng là người dân tộc thực hiện. Khắc nghiệt bởi đèo cao, núi sâu, thời tiết thất thường, những bước chân của các chiến sỹ Công an huyện Điện Biên Đông không mệt mỏi trên khắp nẻo đường để ngăn chặn “cái chết trắng”.

Buôn bán, vận chuyển ma túy ở huyện Điện Biên Đông được coi là vấn đề “nóng” nhất hiện nay. Chính vì vậy mà cuộc chiến đấu chống lại “cái chết trắng” ở vùng cao này diễn ra vô cùng khốc liệt. “Doanh trại” của Đội CSĐT tội phạm về ma túy lúc nào cũng vắng vẻ bởi cán bộ trinh sát giành nhiều thời gian lăn lộn ở địa bàn.

Theo Trung tá Trần Xuân Bắc, nguyên Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma túy thì Điện Biên Đông là một trong những địa bàn trọng điểm ma túy của cả nước. Các chuyên án lớn về ma túy chủ yếu của tỉnh Điện Biên đều ở Điện Biên Đông. Tuy không giáp biên giới nhưng Điện Biên Đông lại hội tụ đầy đủ như địa bàn biên giới.

“Người dân tộc gốc ở đây có mối quan hệ đồng tộc rất sâu sắc với người Mông ở Lào và Trung Quốc. Họ rất hay di cư tự do, xuất cảnh trái phép đi chơi, thăm bạn bè và khi về thì mang, xách ma túy”- Trung tá Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng Công an huyện Điện Biên Đông cho biết.

Ở Điện Biên Đông có những bản nằm tít trên núi cao, vào mùa mưa biệt lập với bên ngoài, gần như cả bản đều mua bán, sử dụng trái phép các chất ma túy. Có khi, họ sang Lào mua ma túy nhưng không mang về tiêu thụ mà đến Lào Cai đưa sang Trung Quốc bán. Ma túy đã kéo theo tệ nạn xã hội ở huyện miền núi phát triển.

Cả huyện có tới 1.320 đối tượng nghiện rải rác ở 14 xã, thị trấn. Xã nhiều nhất có trên 200 đối tượng, những tay buôn lớn tập trung ở xã Pú Nhi và Sa Dung, có đối tượng điều tra mở rộng vụ án đã buôn bán trên 1.000 bánh heroin.

Sự phức tạp đó đã khiến cho cuộc chiến chống ma túy ở Điện Biên Đông lúc nào cũng như trên “chảo lửa”.

Theo Trung tá Nguyễn Tuấn Anh thì đối tượng mua bán, vận chuyển chủ yếu là người dân tộc, có mối quan hệ đồng tộc vô cùng thân thiết. Có bản ngược trên đỉnh trời, chỉ thấy người lạ xuất hiện ở chân núi tức khắc đối tượng đã rút lên rừng. Quân số ít, địa bàn phức tạp, đối tượng manh động, hoạt động giao dịch mua bán chủ yếu trong rừng sâu và luôn cố thủ vũ khí nóng sẵn sàng chống trả là những trở ngại lớn cho cán bộ trinh sát.

Để nắm bắt được hoạt động phạm tội của đối tượng, đòi hỏi trinh sát không chỉ giỏi về nghiệp vụ mà còn phải có lòng say nghề, lăn lộn với địa bàn, không ngại khó, ngại khổ. Và những vất vả hy sinh đó đã được bù đắp khi số lượng ma túy mà Công an huyện bắt giữ hàng năm đều rất lớn.

Kể về việc đánh án ở “chảo lửa” Điện Biên Đông, Trung tá Trần Xuân Bắc cho biết: “Các đối tượng thường đi 2 hoặc 4 người để vận chuyển ma túy. Chúng đi như vậy là có đối tượng bảo vệ hàng. Bao giờ trong người chúng cũng dắt súng và dao, nếu bị động thì sẵn sàng dùng súng AK chống trả lại”.

Bất cứ chuyên án nào, các trinh sát ma túy ở Điện Biên Đông đều đối mặt với nguy hiểm và sự sống chết. Do vậy, dù chuyên án lớn hay nhỏ, bao giờ lãnh đạo Công an huyện cũng quán triệt toàn thể CBCS phải đảm bảo an toàn lực lượng lên hàng đầu.

Chuyên án bắt Cứ Thị Nú, một phụ nữ người dân tộc Mông ở bản Dư O, xã Noong U là một ví dụ điển hình về sự mưu trí trong phá án của lực lượng trinh sát ma túy huyện Điện Biên Đông. Từ nguồn tin của quần chúng cung cấp rằng Nú giấu một lượng ma túy lớn trong nhà, kế hoạch phá án được triển khai ngay.

Hôm bắt Nú trời mưa tầm tã, Nú bị bắt nhưng chỉ tìm thấy 1 tép heroin chị ta để trong chiếc túi bị ướt ở giường ngủ, không tìm thấy lượng ma túy lớn như nguồn tin cấp báo. Đấu tranh khai thác, thị ta cũng không biết vì sao số ma túy đó lại biến mất. Dầm mưa cả ngày để xác minh, các trinh sát phát hiện số ma túy đó đã bị mẹ chồng của Nú “trộm”.

Mẹ chồng của Nú vốn là một con nghiện ma túy, biết con dâu buôn “hàng trắng”, bà ta vài lần xin nhưng Nú không cho. Nhân lúc con dâu không có nhà, mẹ chồng đã lấy một ít để sử dụng, còn lại chôn cả bọc heroin chạy ra bìa rừng cát. Đấu tranh khai thác bà mẹ chồng, các trinh sát đã thu được 4 bánh heroin và 324 viên hồng phiến được giấu trong bọc nilon ở bìa rừng.

Vì bắt Nú ở bản lên lực lượng trinh sát đã gặp phải sự cản trở quyết liệt của người dân. Trên đường dẫn giải đối tượng về do mưa lớn nên đường bị sạt, một bên là vực sâu, anh em phải xuống xe áp tải đối tượng đi bộ 5km trong điều kiện lầy lội.

Nú là một mắt xích quan trọng trong đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Mở rộng vụ án, lực lượng trinh sát tiếp tục bắt giữ đối tượng Sùng A Sàng, ở bản Tin Lán, xã Núa Ngam (là đồng bọn của Nú), thu giữ 2 bánh Heroin.

Theo lời kể của trinh sát thì khi nào vận chuyển ma túy, Sàng cũng đem theo dao hoặc súng trong người. Hôm bị bắt, Sàng giấu ma túy vào trong tất để ở hộp đựng đồ trên xe giường nằm tuyến Điện Biên – Lào Cai. Hắn định mang 2 bánh heroin lên Lào Cai tiêu thụ nhưng đã bị lực lượng trinh sát phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai kiểm tra giữ trên đường nên không kịp chống trả.

Điện Biên Đông từng có 12 điểm phức tạp về ma túy, nhưng trong năm 2015 Công an huyện đã triệt phá được 8 điểm tại các bản Tà Té, Dư O, Pó Sinh, Na Nghịu.

Theo Trung tá Nguyễn Tuấn Anh thì để đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống xã hội, Công an huyện Điện Biên Đông đã tích cực điều tra, đấu tranh, bắt giữ nhiều đối tượng, đường dây ma túy.

Đặc biệt, qua nguồn tin tố giác tội phạm, đã xác minh bắt 30 vụ với 37 đối tượng. Tuy nhiên, theo Trung tá Nguyễn Tuấn Anh thì do nhận thức của một bộ phận

quần chúng nhân dân chưa cao, nhất là nhận thức về pháp luật, dẫn đến các đối tượng nghiện ma túy còn nhiều, tỷ lệ mắc mới tập trung vào các lứa tuổi từ 18-30.

Do đó, Công an huyện đã tổ chức họp tuyên truyền cho 28 bản gồm 1.274 hộ, 2.537 người dân về công tác phòng, chống ma túy. Chính vì những nỗ lực đó mà phong trào toàn dân tố giác tội phạm ở huyện Điện Biên Đông đã phát triển mạnh mẽ, giúp lực lượng Công an giữ gìn ANTT ở nơi được coi là “chảo lửa” ma túy của Tây Bắc.

**016. NGÂN HÀ/ Điện Biên: Kết đảng cho vụ mua bán trên 1000 bánh heroin// Pháp luật.- Số 174.- Ngày 22/6/2016 - Tr.11**

**Trong 3 ngày, từ 17-19/4, tại TAND tỉnh Điện Biên diễn ra phiên xét xử sơ thẩm đối với nhóm bị cáo thực hiện hành vi mua bán trái chất ma túy liên tỉnh Điện Biên – Lào Cai lớn nhất từ trước đến nay với số lượng trên 1000 bánh heroin.**

Theo nội dung cáo trạng, ngày 24/11/2014, Tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Điện Biên) làm nhiệm vụ tại khu vực bản Huổi Múa B, xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 27U1 – 063.58 có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Tổ kiểm tra yêu cầu dừng xe để kiểm tra và phát hiện thu giữ 1 gói heroin có trọng lượng 39,25kg. Khai thác nhanh, đối tượng Hạng A Thi và Sùng A Sính khai mau số heroin trên và bán lại với mục đích kiếm lời.

Thực tế, sự kiện Hạng A Thi và Sùng A Sính ngày 24/11/2014 không phải “tình cờ” mà kết quả của một quá trình theo dõi, mật phục của lực lượng phá án. Chính vì thế, khi tóm được 2 đối tượng trên, các trinh sát đã mở rộng đấu tranh khai thác, buộc Hạng A Thi và Sùng A Sính đã khai nhận toàn bộ hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy của mình cùng với nhiều đối tượng từ năm 2007 cho đến thời điểm bị bắt giữ lên tới hơn 1.000 bánh Heroin.

Mở rộng điều tra, lực lượng phá án đã hiện đường dây mua bán trái phép chất ma túy gồm 10 đối tượng diễn ra trong một thời gian dài, với thủ đoạn, tinh vi, có sự phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho từng “mắt xích” cộm cán trong đường dây nhưng do đã bỏ trốn, hiện chưa bắt được, cơ quan điều tra cơ quan công an tỉnh Điện Biên đã tách vụ án và đình chỉ điều tra để xử lý sau.

Hầu hết các bị cáo đều là dân tộc Mông, trình độ học vấn hạn chế nhưng vì háms lời nên đã bán mình cho ma túy và trở thành những “ông trùm” quý quyết với những hành vi, thủ đoạn hết sức tinh vi. Nội dung vụ án thể hiện lần lượt những chuyên hàng đặc biệt được các đối tượng mua từ Lào tuần về Điện Biên, Lào Cai tiêu thụ. Khi gieo rắc cái chết cho cộng đồng, các bị cáo đã có được lợi nhuận “khủng” để sắm biệt thự, nhà lầu xe hơi. Ở phố núi Mường Ảng (Điện Biên), anh em Sùng A Minh, Sùng A Dưa (trú tại xã Ảng Cang, huyện Mường Ảng) nổi tiếng là những tay chơi, mức độ ăn chơi trác táng của anh em Sùng A Minh, Sùng A Dưa được so với ông trùm Tráng A Tàng (tức Tàng Kang Nam).

Sau 3 ngày xét xử, vào trưa 19/4, TAND tỉnh Điện Biên đã tiến hành tuyên án. Hội đồng xét xử tuyên phạt tử hình đối với 4 bị cáo: Sùng A Minh, Sùng A Chạ, Hạng A Minh, Ly Seo Chư; bị cáo Vàng Seo Chứ chung thân, Hạng A Thi 20 năm tù, Sùng A Sênh 7 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Riêng bị cáo Phàng Lịch Sử được tuyên 12 tháng 7 ngày tù về tội không tố giác tội phạm, đúng bằng thời gian Sử đã tạm giam.

Ngoài ra các đối tượng còn bị áp dụng hình phạt bổ sung bằng tiền, tiêu hủy một số tang vật và tịch thu bán sung ngân sách nhà nước đối với nhiều tài sản có giá trị như ô tô, điện thoại do phạm tội mà có.

Giữa cái nắng như thiêu như đốt của thời tiết khắc nghiệt Tây Bắc đầu hè, tiếng khóc ai oán của người nhà các bị cáo vang lên khi người thân phải chịu hình phạt nghiêm khắc. Những giọt nước mắt cũng đã rơi trên gương mặt các “ông trùm” ma túy, dẫu đã muộn màng. Một kết cục dù đã được báo trước cho những kẻ gieo cái chết cho cộng đồng nhưng vẫn thấy bất ngờ vì tính chất khốc của nó. Bản án của TAND tỉnh Điện Biên được đánh giá là thận trọng, công tâm, nghiêm khắc với kẻ chủ mưu cầm đầu ngoan cố và thể hiện sự khoan hồng của pháp luật đối với người bị lôi kéo, dụ dỗ mà phạm tội, được đông đảo dư luận đồng tình.

#### **017. VĨNH HÀ/ Lật tẩy bí mật của cặp vợ chồng hay “cõng” rượu vào nương bán cho thợ săn// Pháp luật và cuộc sống.- Số 50.- Ngày 23/6/2016 - Tr.8**

Chăm lên nương và lần nào vào rừng, vợ chồng Lầu A Nénh, 34 tuổi ở Sa Dung, huyện Điện Biên Đông (Điện Biên) cũng khoác thêm hai can rượu. Nénh bảo mang rượu vào rừng bán cho thợ săn, lãi còn hơn làm nương nhưng sự thật lại không đơn thuần chỉ là bán rượu.

Chỉ đến khi vợ chồng Nénh bị lực lượng biên phòng tỉnh Điện Biên bắt quả tang trên đường đưa ma túy từ Na Ủ sang Lai Châu tiêu thụ, người dân ở hai xã Na Ủ, Núa Ngam (Điện Biên) mới biết được việc “cõng” rượu vào rừng của họ chính là để đi vận chuyển ma túy.

#### **Bất thường**

Ngay sau khi kết thúc chuyên án 053L, bắt ba đối tượng người Lào tên là Khăm Chăn và Bun Thoong, các trinh sát phòng chống tội phạm ma túy BDBP tỉnh Điện Biên tưởng sẽ được nghỉ ngơi ít ngày sau những chuỗi ngày căng thẳng. Tuy nhiên, lịch tổng kết chuyên án chưa kịp xây dựng thì tin tức về một đường dây ma túy khác lại đồn dập đổ về. Chỉ một đêm ngủ bù sau trận đánh, sức khỏe chưa hồi phục thì các trinh sát lại tiếp tục được lệnh lên đường triệt phá một đường dây ma túy mà các anh đã phát hiện trước đó không lâu.

Xuất phát điểm của chuyên án là từ thắc mắc của một số người dân về việc vợ chồng Lầu A Nénh không biết lấy ở đâu ra rượu để mà vài ngày mỗi người 1 can “cõng” vào rừng. Hỏi thì Nénh bảo mang rượu vào bán cho các thợ săn, nhưng có lần 1 người tình cờ nhìn thấy Nénh đứng nói chuyện với 1 người Lào.

Cũng trong thời điểm này, các trinh sát nhận được thông tin có 1 số đối tượng người Lào thường vượt biên sang đầu suối Huổi Giống, thuộc địa bàn xã Na Ú, xã Núa Ngam.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Phòng phòng chống tội phạm ma túy Điện Biên cũng xác định hiện trên địa bàn xã Na Ú có một số đối tượng đã móc nối với các đối tượng người Lào ở Bản Huổi Ven – Phôn Thoong - Luông Pha Băng để tổ chức đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng tương đối lớn từ khu vực bản Huổi Ven (Lào) vào địa bàn Na Ú sau đó vận chuyển vào nội địa và đi các nơi khác tiêu thụ. Đường dây này hoạt động đã nhiều năm nay, đã từng vận chuyển từ Lào vào Na Ú vào Việt Nam có chuyển lên tới hàng chục bánh Heroin, hàng nghìn viên ma túy tổng hợp.

Để điều tra xác minh làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng người Lào và các đối tượng có liên quan, Trưởng phòng PCTP ma túy – BDBP Điện Biên là Đại tá Lê Quang Đán đã chỉ đạo trinh sát phải làm sao thâm nhập địa bàn điều tra, xác minh xem hoạt động của bọn tội phạm có liên quan gì đến việc đưa rượu vào rừng của vợ chồng Lầu A Nénh hay không. Sau nửa tháng kiên trì đeo bám, các trinh sát phát hiện Lầu A Nénh và vợ là Hồ Thị Dợ thường lén lút gặp 1 đối tượng người Lào tên là Và A Thênh khoảng 37 tuổi trú ở bản Huổi Ven, Phôn Thoong , Luông Pha Băng (Lào). Mỗi lần gặp xong, vợ chồng Nénh lại cất rừng đi về phía Lai Châu, trên lưng vẫn mang theo 2 can rượu. Nhận định việc vợ chồng Nénh gặp đối tượng Thênh là để nhận ma túy sau đó vận chuyển sang Lai Châu tiêu thụ, các trinh sát được lệnh tiếp tục theo dõi để tìm cơ hội thuận lợi phá án. Điều đáng nói là khi đi sâu vào tìm hiểu, các trinh sát phát hiện quá trình giao nhận hàng ở đầu suối Huổi Giống, thuộc địa bàn xã Na Ú, Thênh và vợ chồng Nénh còn có 1 tay súng bảo vệ.

Nhận định đây là 1 đường dây ma túy hết sức nguy hiểm và manh động, cần phải có các trinh sát giỏi trực tiếp cận điều tra, Đại tá Lê Quang Đán đã xin chỉ đạo và được Chỉ huy phê duyệt phương án sử dụng trinh sát trực tiếp và trinh sát nội tuyến với yêu cầu nhanh chóng làm rõ để triệt phá, chặt đứt đường dây ma túy nguy hiểm này.

### **Giăng lưới**

Theo chỉ đạo trên, trinh sát nội tuyến được bố trí thành 2 tổ trực tiếp thâm nhập địa bàn tiếp cận các đối tượng Lầu A Nénh, Và A Thênh và Hồ Thị Dợ. Với “sở trường” của mình, các trinh sát trong vai “thợ rừng” từ Lai Châu xuống đã nhanh chóng tiếp cận các đối tượng với những hoàn cảnh và lý do hết sức tự nhiên, hợp lý. Những cuộc gặp gỡ ban đầu chưa nhiều nhưng cũng đủ để các trinh sát xác định những thông tin phản ánh về hoạt động của 3 đối tượng trên. Những trận rượu uống bằng bát tại các lán nương đầu suối Huổi Giống được diễn ra và các đối tượng Lầu A Nénh, Và A Thênh nhanh chóng bộc lộ mục đích thiết lập đường dây ma túy về Lai Châu. Theo bài bản quen thuộc, các “thợ rừng” lưỡng lự ăn nói nước đôi và được các đối tượng “động viên” bằng lời hứa đảm bảo đủ hàng theo yêu cầu dù số lượng lớn và nếu lấy nhiều sẽ giảm giá để làm ăn lâu dài.



Từ những thông tin này kết hợp với các bức ảnh chụp bí mật của các trinh sát về các lán giao hàng tại khu vực đầu suối Huổi Giồng (Na U), phòng PCTP ma túy Điện Biên kết luận: 1 đường dây buôn bán ma túy qua biên giới từ Huổi Ven – Phôn Thoong – Luông Pha Bông (Lào) vào địa bàn xã Na U và Núa Ngam – huyện Điện Biên đang hoạt động hiện hành với quy mô lớn, có mức độ mạnh động và nguy hiểm cao. Kẻ cầm đầu được xác định là Lầu A Nénh (34 tuổi), quê ở xã Sa Dung, huyện Điện Biên Đông (Điện Biên). Đối tượng bên kia biên giới tiếp tay cho Nénh là Và A Thênh, 37 tuổi, trú tại bản Huổi Ven, Phôn Thoong, tỉnh Luông Pha Bông (Lào). Hừ Thị Dợ là vợ Nénh, kẻ giúp sức đắc lực cho chồng trong việc vận chuyển ma túy. Hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy của đường dây này đã tồn tại trong thời gian tương đối dài, lượng ma túy mà chúng vận chuyển về Việt Nam là khá lớn, phương thức thủ đoạn hoạt động rất tinh vi.

Trước tính chất, mức độ hoạt động của các đối tượng, Bộ chỉ huy BDBP Điện Biên đã báo cáo và đề nghị Cục PCTP ma túy – Bộ Tư lệnh BDBP cho phép xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy trái phép trên. Ngay sau đó, chuyên án mang bí số 056L được xác lập.

Nhiệm vụ của các trinh sát là vừa phải thâm nhập đường dây để tiếp cận với đối tượng, làm rõ quy luật, phương thức, thủ đoạn hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy của từng đối tượng trong đường dây, vừa trinh sát thực địa khu vực bọn chúng thường xuyên giao hàng và địa bàn có liên quan. Ngoài ra, để hạn chế thấp nhất thương vong cho lực lượng phá án, các trinh sát còn phải điều tra kỹ về các loại vũ khí các đối tượng có, đang sử dụng bảo vệ cho hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy của chúng. Sau khi tìm hiểu kỹ hoạt động của đường dây này, các trinh sát sẽ phải sử dụng các biện pháp nghiệp vụ thúc đẩy chuyên án phát triển, tạo thời cơ phá án bắt quả tang các đối tượng cùng tang vật.

Để triển khai kế hoạch, bước đầu Ban chuyên án đã cử trinh sát Đội đặc nhiệm PCTP ma túy và các trinh sát viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang vào cuộc. Thông qua các biện pháp nắm tình hình và qua các biện pháp ngụy trang, sau một thời gian, các trinh sát đã xác minh, xây dựng được hồ sơ cá nhân các đối tượng trong chuyên án, xác định vị trí, vai trò, khả năng cung cấp ma túy của chúng, tiến tới tạo tình huống để phá án.

Trong lúc mọi công việc đang diễn ra suôn sẻ thì đối tượng Và A Thênh bỗng nhiên biến mất, vợ chồng Lầu A Nénh cũng thôi “cõng” rượu lên rừng. Động tĩnh này của các đối tượng khiến Ban chuyên án phải tức tốc gọi các trinh sát về, kiểm xét lại xem quá trình triển khai công tác có sơ hở gì khiến đối tượng nghi vấn.

#### **018. VĨNH HÀ/ Lật tẩy bí mật của cặp vợ chồng hay “cõng” rượu vào nương bán cho thợ săn - “Kỳ cuối”// Pháp luật và cuộc sống.- Số 51.- Ngày 27/6/2016 - Tr.7**

Trước sự “nằm im” của 3 đối tượng Nénh, Thênh và Dợ, buộc các trinh sát kiểm xét lại toàn bộ quá trình triển khai công tác của mình, nhận định các hoạt động của trinh sát không có gì sơ hở và đối tượng chắc chắn sẽ hoạt động trở lại. Ban chuyên án chỉ đạo các trinh sát tiếp tục bí mật đeo bám

## **Bỗng nhiên im lặng**

Việc bỗng dưng cả 3 đối tượng Nénh, Thênh và Dợ không xuất hiện ở những địa bàn giáp biên đã khiến các thành viên Ban chuyên án không khỏi thắc mắc. Nhiều tình huống được đưa ra để mọi người phân tích, đánh giá rồi đi đến nhận định không có mắt xích nào sơ hở nên Ban chuyên án quyết định các trinh sát tiếp tục tiến hành công việc của mình. Một trinh sát dày dặn kinh nghiệm, có tên tuổi ở Cục PCMT Bộ TLBP được tăng cường cho lực lượng đánh án. Nhiệm vụ của trinh sát này là tìm hiểu lý do vì sao cả 3 đối tượng trên lại dừng hoạt động. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát này đã nhanh chóng móc nối với các mối quan hệ đã được thiết lập trước đó để thu thập thông tin về đối tượng Thênh. Tuy nhiên, những nguồn tin ở Huổi Ven, Phôn Thoong, Luông Pha Băng (Lào), nơi mà Thênh sinh sống cho biết cũng không nhìn thấy Thênh mấy hôm nay rồi. Không ai biết anh ta đi đâu, ngay cả vợ con cũng vắng mặt luôn.

Nhận định việc gia đình Thênh vắng mặt ở địa phương có 2 khả năng xảy ra. Đó là họ có việc gia đình cần phải giải quyết, hoặc có thể bị một thế lực nào đó đe dọa nên mới di chuyển cả nhà đi. Tuy nhiên, khả năng bị đe dọa được loại trừ bởi nguồn tin này cho biết mặc dù vợ chồng Thênh vắng mặt nhưng mọi công việc ở gia đình anh ta vẫn hoạt động bình thường. Người làm thuê vẫn tới nhà làm việc và không có dấu hiệu di chuyển tài sản.

Lại phải cất công xác minh thêm các mối quan hệ họ hàng của Thênh, phải mấy ngày sau, anh trinh sát này mới nắm được thông tin Thênh vừa kết thúc một chuyến hàng giao cho vợ chồng Nénh, anh ta chuẩn bị về Huổi Ven (Lào) lấy ma túy thì bố Thênh đột ngột qua đời. Vì Thênh là con trưởng trong khi bố lại sống với người em út ở Viên Chăn nên Thênh đã đưa vợ con nên đó lo tang ma cho bố. Khi việc hiếu được hoàn tất, Thênh vẫn chưa muốn quay lại công việc ngay vì sợ gặp vận “đen”. Trước tình thế đó, Ban chuyên án quyết định phải bằng mọi cách tác động để đường dây này hoạt động trở lại, tránh để đối tượng ghi ngờ khi sự việc kéo dài. Đúng như dự đoán của ban chuyên án Thênh đi xem bói và khi được ông thầy bói do trinh sát cài cắm, phán rằng nếu để im quá lâu, bạn hàng sẽ bỏ đi tìm mối khác, Thênh đã sốt sắng gọi cho vợ chồng Nénh.

Ở bên này biên giới, vợ chồng Nénh nhận được đơn đặt hàng của 2 người đàn ông ở Lai Châu sang nên nhanh chóng thỏa thuận với thênh địa điểm giao hàng. Thông tin trên nhanh chóng được trinh sát nắm bắt. Tuy nhiên, các anh chỉ biết chúng sẽ đánh một chuyến hàng qua biên giới còn ngày giờ địa điểm chúng giao hàng cho nhau vẫn là 1 bí mật. Mặc dù thế xong do đã có sự chuẩn bị kỹ về việc trinh sát thực địa lên Ban chuyên án đã cùng các trinh sát lập kế hoạch bao vây, đón lõng.

## **Phá án**

Trước thông tin “hàng” của Thênh có thể sẽ đi trong một vài ngày tới, Ban chuyên án xét thấy thời cơ đã đến nên triển khai kế hoạch phá án. Thời điểm phá án được ấn định vào ngày các đối tượng tập kết “hàng” từ Lào vào khu vực đầu suối Huổi Giồng, theo thông tin nắm được nhiều khả năng đối tượng sẽ vận chuyển hàng sau ngày 25/10.

Nhận định các đối tượng người Mông này không chỉ thông thạo địa hình mà còn có súng quân dụng và có nhiều kinh nghiệm đối phó nên lực lượng phá án đã bố trí thành 4 tổ trong đó 2 người làm nhiệm vụ tiếp cận với các đối tượng này là những trinh sát đặc nhiệm có kinh nghiệm, bản lĩnh và thông thạo tiếng Mông. Sau khi xác định, làm rõ thời gian địa điểm chuyển “hàng” của chúng, nắm chắc tình hình của các đối tượng, phương tiện, vũ khí, ma túy các đối tượng mang theo, 2 trinh sát này đã thông báo cho ban chuyên án để điều chuyển các tổ đánh án vào vị trí.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của trinh sát nội tuyến là trong quá trình giao tiếp với các đối tượng phải bằng mọi cách khống chế, vô hiệu hóa vũ khí của các đối tượng để tổ đánh bắt tóm gọn các đối tượng, không cho chúng chạy thoát. Theo kế hoạch, sau khi nhận được tín hiệu từ tổ trinh sát nội tuyến, đối tượng đã bộc lộ ma túy tại chỗ thì mũi trinh sát ém quân ở khu vực đầu khe suối Huổi Giống, sẽ nhanh chóng cơ động lực lượng bao vây đối tượng và tiến hành bắt giữ các đối tượng, thu giữ tang vật sau đó nhanh chóng dẫn giải các đối tượng về làm các thủ tục hồ sơ ban đầu trước khi bàn giao cho cơ quan công an thụ lý những trinh sát ở phía ngoài có nhiệm vụ tiến hành truy xét các đối tượng còn lại trong đường dây, khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng để phát hiện, thu giữ thêm tang vật.

Theo thông tin mà trinh sát nắm bắt được, nhiều khả năng các đối tượng sẽ vận chuyển “hàng”, trong đêm 26 và tập kết vào ngày 27. Thời điểm phá án đã đến, 16 giờ 00 ngày 26, lực lượng phá án đã có mặt tại phòng PCTP ma túy tỉnh Điện Biên để nghe ban chuyên án phổ biến giao nhiệm vụ lần cuối cùng. Lực lượng đánh án cơ động bằng ô tô, xe máy triển khai theo đúng kế hoạch 18 giờ cùng ngày, các tổ đã bí mật tập kết tại khu vực đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tây Trang chờ triển khai kế hoạch tiếp theo. Trong khi các tổ bí mật di chuyển đến nơi đã định sẵn thì các trinh sát được giao tập trung giám sát “hành trình” của “người và hàng” không được rời mắt khỏi mục tiêu. Nhiệm vụ của các anh không chỉ là đeo bám mà còn phải tìm cách tạo điều kiện cho các tổ trinh sát tiếp cận mục tiêu nhanh nhất, chuẩn xác nhất khi chúng tập kết hàng tại Việt Nam.

7 giờ sáng ngày 27, tin báo ra là ‘hàng và người’ chuẩn bị đến “điểm nghỉ”, các tổ đánh án được lệnh triển khai vào vị trí mật phục. Hai trinh sát trong vai người mua hàng từ Lai Châu sang lập tức cơ động từ Điện Biên vào địa bàn xã Na Ú để liên lạc bằng điện thoại được với các đối tượng. Thông tin gửi về Ban chuyên án cho thấy đối tượng đã có “hàng” và hẹn đến địa điểm quy định tại đầu khe suối Huổi Giống – xã Na Ú để cho “xem hàng”. Nhận được thông tin, Ban chuyên án đã lệnh cho tổ trinh sát ém quân nơi gần nhất triển khai lực lượng cơ động xuống khu vực đầu khe suối Huổi Giống – xã Na Ú bố trí lực lượng theo kế hoạch.

Khoảng 10 giờ 20 ngày 27, hai trinh sát nội tuyến trong vai người mua hàng đã đến địa điểm đã được thỏa thuận trước đó với các đối tượng. bằng biện pháp nghiệp vụ, trinh sát nội tuyến phát đi tín hiệu đối tượng có hàng để đồng đội ở nơi ém quân nhận ra, sau đó khéo léo tìm cách kìm chế các đối tượng chính là Lầu A Nénh Và A Thênh và Hờ Thị Dợ cùng “hàng” mang theo tại chỗ. Khu vực rừng núi đầu khe suối Huổi Giống đã quá buổi sáng nhưng vẫn nặng nề sương khói, chỉ có tiếng chim rừng

thăng thốt vang lên quyện vào âm thanh róc rách đều đều từ dòng suối cạn. Khi các đối tượng còn đang mải mê “chung hàng” thì từ các bờ cây góc suối, các trinh sát đặc nhiệm bất thần xuất hiện, sau tiếng hô đánh thép là tiếng súng thị uy vang lên đánh gọn phá tan sự u tịch của núi rừng. Từng đôi trinh sát đã nhanh chóng áp sát khống chế từng đối tượng đang trong tư thế “trời tròng” vì quá bất ngờ. Các đối tượng Lầu A Nénh, Và A Thênh, Hồ Thị Dợ đã bị bắt quả tang tại chỗ cùng “hàng” là 10 bánh heroin và 1 khẩu súng quân dụng bên trong có 6 viên đạn và 03 cân tiểu ly. Các trinh sát nội tuyến nhanh chóng “tung chường” và rút an toàn.

Chuyên án 056L kết thúc thắng lợi, đã triệt phá thành công 1 đường dây ma túy hoạt động mạnh động trên “chảo lửa ma túy” Na U. Kết thúc chuyên án, lực lượng PCTP ma túy BP Điện Biên đã bắt gọn được các đối tượng, thu giữ được toàn bộ tang vật là ma túy và vũ khí, đồng thời đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, vũ khí, trang bị cho lực lượng đánh án. Thông qua chuyên án 056L lực lượng PCTP ma túy BP Điện Biên cũng đã khai thác làm rõ thêm về phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng trong chuyên án và các đối tượng liên quan ở nội, ngoại biên. Chiến công trong chuyên án 056L đã đưa lực lượng PCTP ma túy BP Điện Biên lập nên kỳ tích thuộc về kỷ lục của lực lượng PCTP ma túy BDBP.

#### **019. THÀNH TRUNG/ Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng với quy mô lớn// Công an nhân dân.- Số 3977.- Ngày 16/6, Tr.1+2**

Ngày 14/6, Công an tỉnh Điện Biên chủ trì phối hợp với Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao (Bộ Công an) đã bắt 4 đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và cá độ bóng đá qua mạng với quy mô lớn tại TP. Điện Biên Phủ và TP. Hà Nội.

Qua công tác nghiệp vụ phát hiện một nhóm đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề trái phép và cá độ bóng đá qua mạng internet liên quan đến nhiều đối tượng, nhiều tỉnh thành trong cả nước do hai vợ chồng Phạm Văn Thái và Trần Thị Thủy cầm đầu. Từ năm 2013 đến nay, các đối tượng đã sử dụng hàng trăm tỷ đồng đánh bạc qua các trang “new789.net”; “bong88.com” và “lvs.com”. Đầu năm 2016, Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên quyết định thành lập chuyên án 116 để đấu tranh triệt phá nhóm đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc này. Từ 7 giờ sáng ngày 14/6, ban chuyên án đã đồng loạt chia làm nhiều mũi tiến hành lệnh bắt, khám xét tại các điểm ở Hà Nội và thành phố Điện Biên Phủ, trong đó có nơi ở của Phạm Văn Thái (SN 1976) tại số nhà 222, tổ dân phố 3, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ. Tại đây, các trinh sát đã tiếp tục bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Ngân (SN 1993) có HKTT tại xã Phúc Thuận, Phở Yên, Thái Nguyên, cùng tạm trú tại địa chỉ trên - là tay chân thân tín của Thái. Cùng lúc này 1 tổ công tác của Ban chuyên án đã tiến hành lệnh bắt, khám xét đối với Trần Thị Thủy (SN 1979) tại Trụ sở công ty vàng bạc Bảo Tín Kim Thủy, số nhà 822, tổ dân phố 4, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ.

Quá trình khám xét nơi ở và trụ sở Công ty vàng bạc Bảo Tín Kim Thủy của vợ chồng Thái - Thủy. Ban chuyên án đã tạm giữ: 01 xe ô tô Range Rover BKS: 27A

- 00.799; 01 xe ô tô Mercedes S500 BKS: 27A - 022.56, 10 điện thoại di động, 01 máy tính xách tay, 04 ổ cứng máy tính, 01 máy tính bảng Ipad, 766 triệu đồng và nhiều tài liệu liên quan... Cùng lúc này, một mũi trinh sát tại Hà Nội tiến hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Thị Phương Hà (SN1991) tại P04 - T15-R5A Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội; tại đây, Ban chuyên án đã thu giữ: 01 xe ô tô Mazda3 BKS: 30E - 140.78, 06 điện thoại di động, 01 máy tính xách tay cùng nhiều tài liệu liên quan đến việc đánh bạc và cá độ bóng đá qua mạng internet.

**020. HIẾU XUÂN/ Nổi máu ghen tuông, đâm vợ trọng thương rồi treo cổ tự tử// Công an nhân dân.- Số 3969.- Ngày 8/6/2016 - Tr.8**

Khoảng 21 giờ ngày 6/6, tại một xóm trọ thuộc tổ 11, phường Thanh Bình. Nạn nhân là chị Lò Thị Thơ (30 tuổi), quê quán tại huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên và anh Chảo Nễ Sênh (30 tuổi), quê quán tại huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu. Hung thủ được xác định là Lê Văn Giáp (32 tuổi), quê quán Hậu Lộc, Thanh Hóa, chồng của chị Thơ. Theo đó, chị Thơ là giáo viên mầm non tại huyện Nậm Nhùn, Lai Châu. Từ ngày 28/5 đến nay, chị xuống thành phố Điện Biên Phủ học thêm về nghiệp vụ và thuê trọ để sinh hoạt; còn chồng chị Thơ là Lê Văn Giáp vẫn ở Mường Tùng và đi làm phụ xây. Vào thời điểm trên, khi chị Thơ và anh Sênh đang ăn cơm trong phòng trọ, Lê Văn Giáp đột nhiên xuất hiện, nổi máu ghen tuông và dùng dao đâm chị Thơ và anh Sênh nhiều nhát khiến hai người này bị thương nặng, rồi bỏ chạy. Chị Thơ và anh Sênh bị thương nặng đã được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Đến khoảng 5 giờ 30 ngày 7/6, người dân xung quanh phát hiện Giáp treo cổ tự tử bằng dây cáp điện thoại trên cây vú sữa, gần khu vực xóm trọ trên.

**021. PHƯƠNG THU/ Điều trị ARV - Giải pháp hữu hiệu// Tín tức cuối tuần.- Số 23.- Ngày 9-15/6/2016 - Tr.7**

Đại diện Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Điện Biên cho biết, tại tỉnh Điện Biên, từ năm 1998 đến nay đã phát hiện 7.619 người nhiễm HIV, trong đó đã tử vong 3.321 trường hợp, tỉnh đang quản lý 3.488 người nhiễm HIV. Mặc dù số phát hiện mới những năm gần đây ở tỉnh Điện Biên có chiều hướng giảm nhưng số người nhiễm vẫn rất cao, chiếm 0,64% dân số cả tỉnh. Được sự hỗ trợ của các dự án quốc tế và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, Điện Biên đang triển khai khá toàn diện và rộng khắp các dịch vụ từ dự phòng đến chăm sóc, điều trị HIV/AIDS. Trên địa bàn toàn tỉnh có 11 phòng tư vấn xét nghiệm HIV, có 3 phòng xét nghiệm khẳng định, 56 trạm y tế xã triển khai xét nghiệm bằng test nhanh sàng lọc HIV. Về điều trị bằng thuốc kháng virus, tỉnh có 10 cơ sở điều trị trên địa bàn 10 huyện thị, thành phố, có 30 xã cấp phát thuốc ARV cho bệnh nhân điều trị ổn định. Hiện tại, các cơ sở điều trị đang chăm sóc, điều trị cho 2.425 bệnh nhân bằng thuốc ARV.

**022. V.H/ 10 trường THPT tổ chức thi tuyển vào lớp 10// Giáo dục và thời đại.- Số 137 Ngày 8/6/2016 - Tr.7**

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT, năm học 2016-2017, toàn tỉnh có 20 trường THPT tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10. Trong đó, 10 trường THPT tổ chức thi tuyển và lấy kết quả thi tuyển của của trường để khác để tuyển sinh đầu vào. Trường PTDTNT tỉnh lấy kết quả thi tuyển tại các trường DTNT THPT huyện để tuyển sinh vào trường. Thời gian thi tuyển từ ngày 16-17/6 với tổng số 8 môn. Các trường THPT không tổ chức thi tuyển sẽ xét tuyển trong 7 ngày (từ ngày 25 - 31/7).

**023. V.HOA/ Hoàn tất công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia// Giáo dục và thời đại.- Số 143.- Ngày 15/6/2016 - Tr.7**

Theo Sở GD&ĐT: Tính đến ngày 13/6, đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị cho Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 trên địa bàn tỉnh. Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia của Sở đã cho bổ sung CSVC, trang thiết bị tại 16 điểm thi thuộc 2 cụm cho gần 6.000 thí sinh của 29 trường THPT trong tỉnh dự thi đảm bảo; phối hợp với Học viện Ngân hàng tổ chức chuẩn bị 5 điểm thi ĐH, CĐ tại cụm 1; phân công nhiệm vụ cụ thể, chi tiết cho 377 cán bộ, GV coi thi toàn ngành.

**024. V.HOA/ Điện Biên: Đề nghị hỗ trợ bếp lò hơi cơ khí cho 15 trường THPT// Giáo dục và Thời đại.- Số 154.- Ngày 28/6/2016 - Tr.7**

Trên cơ sở đề xuất của Sở GD&ĐT, UBND tỉnh đã có văn bản đề nghị Cục quân Nhu, Tổng cục hậu cần, Bộ quốc phòng hỗ trợ hệ thống bếp lò hơi cơ khí cho bếp ăn tập thể tại 15 trường THPT có học sinh bán trú trên địa bàn tỉnh. Bếp lò hơi cơ khí do Cục Quân Nhu thiết kế là loại bếp nấu bằng nhiệt của hơi nước bão hòa, có thể sử dụng bằng nhiều nhiên liệu khác nhau, như: than, dầu, trấu, mùn cưa, dễ sử dụng, tiết kiệm nhiên liệu, không khói bụi, nâng cao chất lượng bữa ăn.

**025. V.H/ Điện Biên: Khánh thành phòng học E- learning// Giáo dục và Đào tạo.- Số 150.- Ngày 23/6/2016 - Tr.7**

Viện Đại học Mở Hà Nội đã bàn giao và khánh thành phòng học E - Learning (phòng học trực tuyến) cho Trung tâm GDTX tỉnh. Trong khuôn khổ Dự án “Đầu tư hạ tầng và triển khai đào tạo theo phương thức E - Learning tại Viện Đại học Mở Hà Nội” được chính phủ Hàn Quốc tài trợ, giai đoạn 2015 - 2017, qua khảo sát, Viện Đại học Mở Hà Nội đã chọn Điện Biên là 1 trong 4 tỉnh để đặt trạm đào tạo E - Learning. Phòng học gồm: 31 máy tính xách tay, 10 máy tính bảng, bàn, ghế và các thiết bị mạng với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng.